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(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

 

विरोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य विविष्ट प्रकारच्या  

टोप्या ि गमछा पररधान करुन आल्याबाबत. 

 

 श्री.शसशकाांत सशांद े: सभापती महोदय, माझा पॉई ांट ऑफ प्रोसीजि आह.े  मी 

जाणनू घेऊ इसछितो की, या सभागहृात सिसशष्ट प्रकािचा गमिा सकां िा टोपी परिधान 

करुन येण्यास पििानगी आह ेकाय, नसल्यास, सििोधी पक्षाछया सन्माननीय सदसयाांना 

ते काढण्याबाबतचे आपण सनदशे द्यािेत.   

 सभापती : सन्माननीय सदसय श्री.शसशकाांत सशांद ेयाांचा पॉई ांट ऑफ प्रोसीजि 

बिोबि आह.े  जि अशी पिांपिा नसेल ति मला िाटते सन्माननीय सदसयाांनी गमछिा 

ि टोप्या काढून टाकणे बिे होईल. 

------- 
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पृ.िी./मु.िी. : तोंडी उत्तिे. 

 

पालघर विल्यातील विल्हा पररषदेच्या िाळाांमध्ये ई-लवनिंग ि  

सौरऊिाा विद्यतुीकरण सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

  

(१) * १२५२१ अॅड.वनरांिन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 

डॉ.पररणय फुके, डॉ.रणवित पाटील : सन्माननीय ग्रामविकास मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) पालघि सजल्यातील सजल्हा परिषदछेया शाळाांमध्ये ई-लसनिंग ससुिधा ि सौिऊजाा 

सिद्यतुीकिण किण्याबाबत सजल्हा िासषाक योजना नासिन्यपणूा योजनेंतगात कोकण 

पदिीधि लोकप्रसतसनधींनी मा.पालकमांत्री याांछयामाफा त सजल्हा प्रशासनास पत्र सादि 

केले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सजल्हा परिषदछेया शाळाांना ई-लसनिंग ससुिधा समळण्याबाबतचा 

ससिसति प्रसताि सजल्हा परिषद सशक्षण सिभाग पालघि येथे सादि करुनसदु्धा सजल्हा 

परिषदनेे सदि प्रसताि पढुील मान्यतेसाठी सजल्हासधकािी कायाालय, पालघि येथे 

पाठसिला नाही, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, पालघि सािख्या आसदिासीबहलु सजल्यातील सजल्हा परिषदछेया 

शाळाांमध्ये सशक्षण घेणाऱ् या सिद्यार्थयािंना ई-लसनिंग ससुिधा उपलब्ध करून दणे्याबाबत 

सजल्हा परिषद प्रशासन दलुाक्ष किीत आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन पालघि सजल्यातील सजल्हा 

परिषदछेया शाळाांतील सिद्यार्थयािंना ई-लसनिंग ि सौिऊजाा सिद्यतुीकिण ससुिधा 

उपलब्ध करून दणे्याबाबत कोणती कायािाही केली िा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.अब्दुल सत्तार, श्री.हसन मुश्रीफ याांच्याकररता : (१) ह ेखिे आह.े 

(२), (३), (४) ि (५) सिधानपरिषद सदसय, कोकण पदिीधि मतदाि सांघ याांनी 

पालकमांत्री पालघि सजल्हा याांना सदनाांक ०५/०३/२०२१ छया पत्रान्िय ेप्रसताि सदला 

आह.े मात्र सदि पत्र सजल्हा परिषद, पालघि याांचेकडे प्राप्त झालेले नाही. तथासप, 

सजल्हा सनयोजन असधकािी, सजल्हा सनयोजन ससमती, पालघि याांछयाकडून प्राप्त 

सदनाांक २५/०२/२०२२ छया पत्रानसुाि सजल्हा परिषद, पालघि याांनी पालघि 
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ता.प्र.क्र.१२५२१..... 

श्री.अब्दलु सत्ताि.... 

सजल्यातील शाळाांना सडजीटल क्लासरुम उपलब्ध करुन दणे्याबाबत सदनाांक 

२८/०२/२०२२ छया पत्रान्िये प्रसताि सजल्हा सनयोजन ससमतीस सादि केला आह.े 

 पालघि सजल्यातील सजल्हा परिषद शाळेतील सिद्यार्थयािंना ई-लसनाग किीता 

सन २०१५-१६ मध्ये १४० शाळाांना मल्टीसमसडया इांट्राॲक्टीि सससटीम ससुिधा, सन 

२०१८-१९ मध्ये ई-लसनिंग किीता ८४ शाळाांना, सन २०१९-२० मध्ये ई-लसनिंग 

किीता ७३ शाळाांना ससुिधा उपलब्ध करुन दणे्यात आली आह.े 

 तसेच सन २०१९-२० मध्ये सजल्हा िासषाक योजना सिासाधािण अांतगात ११६ 

शाळाांना सौिऊजाा सिद्यतुीकिण (सोलि) ससुिधा उपलब्ध करुन दणे्यात आली आह.े 

 

 ॲड.सनिांजन डािखिे : सभापती महोदय, मी सदनाांक ०५/०३/२०२१ िोजीछया 

पत्रान्िये सजल्हा परिषदतेील सिा शाळाांना ई-लसनिंगची ससुिधा उपलब्ध करुन 

दणे्याबाबत मागणी केली होती.  सजल्हा सनयोजन ससमतीकडून मला काल पत्र आले.  

मी केलेली मागणी मागी लागण्यास तब्बल एक िषा लागले. कोसिड काळात सिद्याथी 

ऑनलाईनछया माध्यमातनू घिी सशकत होते.  त्यािेळी खऱ्या अथााने सांगणकाांची 

गिज होती.  पिांत ु त्या िेळी सांगणक उपलब्ध झाले नाहीत. उसशिा का होईना त े

समळाल्याबद्दल मी मांत्री महोदयाांचे आभाि मानतो.  पालघि सजल्यासाठी ज्याप्रकािे 

ई-लसनिंगची ससुिधा उपलब्ध करुन दणे्यात आली तशाच प्रकािची ससुिधा इति 

सजल्याांना सिशेषत: िायगड, ठाणे सजल्यातील आसदिासी भाग, ससांधदुगुा अशा अनेक 

भागात ही ससुिधा उपलब्ध करुन दणे्याबाबत सिकािने सिचाि किािा.  कािण या 

भागाांमध्ये आई-िसडलाांची मलुाांना समाटा फोन घेऊन दणे्याची परिससथती नाही.   मी 

सपेसससफक सिचारु इसछितो की, मांत्री महोदय, ई-लसनिंगसाठी या सिद्यार्थयािंना सांगणक 

उपलब्ध करुन दणेाि काय ? 

 श्री.अब्दलु सत्ताि : सभापती महोदय, पालघि सजल्यामध्ये ई-लसनिंगची 

ससुिधा उपलब्ध करुन दणे्याबाबत जशी मागणी किण्यात आली तशी मागणी 

आसदिासी सिकास सिभाग सकां िा त्या भागातील लोकप्रसतसनधींकडून आल्यानांति 

सजेशन फॉि ॲक्शन. 
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ता.प्र.क्र.१२५२१..... 

 श्री.प्रिीण दिेकि : सभापती महोदय, एखाद्या लोकप्रसतसनधीने आपल्या 

मतदािसांघात सिकास कामे किण्याची मागणी केल्यानांति िाज्य सिकाि त्याकडे 

कशाप्रकािे दलुाक्ष किते याचे ह े उत्तम उदाहिण आह.े  माझे सपेसससफक दोन प्रश्न 

आहते.  सन्माननीय सदसयाांनी सदलेल्या पत्राछया अनषुांगाने सजल्हासधकाऱ्याांकडे 

प्रसताि सादि किण्यास सदिांगाई किणाऱ्या सशक्षणासधकाऱ्याांिि काय काििाई 

किण्यात येईल, सन्माननीय सदसयाांनी सचुसिलेल्या ई-लसनिंग तसचे सपधाा 

पिीक्षाांसाठी ऑनलाईन मागादशानाचा प्रसताि तत्काळ मांजिू किण्याबाबतचा आदशे 

दणेाि काय ? 

 श्री.अब्दलु सत्ताि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी सदलेल्या पत्राछया 

अनषुांगाने प्रसताि आता मांजिू झाला आह.े  पिांत ुप्रसताि उसशिाने सादि केल्यामळेु 

हा सिलांब झाला.  सन्माननीय सदसय ॲड.सनिांजन डािखिे याांनी सदलेल्या पत्राछया 

अनषुांगाने  पालकमांत्री महोदयाांनी डीपीसी बैठकीत प्रसताि सादि किण्याचे आदशे 

सदले होते.  पिांत ुतो प्रसताि उसशिाने सादि केल्यामळेु त्यािि कायािाही किण्यास 

सिलांब झाला. सन्माननीय सििोधी पक्ष नेत्याांना साांग ू इसछितो की, सिलांबाबाबत 

सनसित चौकशी किण्यात येईल.  चौकशीमध्ये जे दोषी आढळतील त्याांछयािि 

काििाई किण्यात येईल. 

 डॉ.िणसजत पाटील : सभापती महोदय, हा प्रश्न पालघि सजल्यात ई-लसनिंग 

ससुिधा उपलब्ध करुन दणे्याबाबतचा असला तिी सजल्हा परिषदछेया प्राथसमक 

शाळाांमध्ये या सिा ससुिधा उपलब्ध करुन द्याियाछया असतील ति त्या सठकाणी 

कायमसिरुपी सिजेच ेकनेक्शन असणे गिजेचे आह.े आज िाज्याची परिससथती अशी 

आह ेकी, सिा सजल्यातील सजल्हा परिषद शाळाांछया थकीत िीज दयेकाांमळेु त्याांच े

सिजेचे कनेक्शन कट किणे सरुु आह.े एका बाजलूा ई-लसनिंग ससुिधा दते असताना 

दसुऱ्या बाजलूा त्या शाळाांमध्ये िीज नाही. शासनाकडून साांसगतले जाते की, सजल्हा 

परिषदछेया सासदल अनदुानातनू िीज दयेकाचा खचा भागिािा. मी सनदशानास आणनू 

दतेो की, शाळाांना सासदल अनदुान सदु्धा दणे्यात येत नाही.  सजल्हा परिषदछेया 

शाळाांपैकी ७० टक्के शाळाांचे थकीत िीज दयेकामळेु िीज कनेक्शन कट किण्यात 

आलेले आह.े  मी सपेसससफक सिचाितो की, तत्काळ या शाळाांछया सिजेचे कनेक्शन 

जोडून त्याांना सिजेची कायमसिरुपी व्यिसथा करुन दणेाि काय ? 
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ता.प्र.क्र.१२५२१..... 

 

 श्री.अब्दलु सत्ताि : सभापती महोदय, हा महत्त्िाचा प्रश्न आह.े ज्या शाळाांच े

िीज कनेक्शन कट किण्यात आले त्याबाबत मांसत्रमांडळाछया बैठकीत मखु्यमांत्री 

महोदयाांनी आदशे सदले होते.  त्या बैठकीला माननीय उप मखु्यमांत्री सदु्धा उपससथत 

होते.  मखु्यमांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, ग्राम सिकास सिभागाने सिजेचे कनेक्शन 

सरुु किण्यासाठी काही सनधी उपलब्ध करुन द्यािा.  त्यानसुाि ग्राम सिकास 

सिभागाकडून काही सनधी दऊेन सिजेचे कनेक्शन सरुु किण्याचा सनणाय लिकिात 

लिकि घेण्यात येईल. 

 श्री.शसशकाांत सशांद े: सभापती महोदय,  सन्माननीय सदसय डॉ.िणसजत पाटील 

याांनी सिचािलेल्या प्रश्नाछया अनषुांगाने एिढेच सिचारु इसछितो की, आपण शाळाांना 

या सिषयी १ हजाि रुपये खचा पििानगी सदलेली आह.े  तसेच सजल्हा परिषदाांछया 

अनेक शाळाांचे िीज दयेकाछया थकबाकीमळेु िीज कनेक्शन कट किण्यात आलेले 

आह.े सध्या शाळाांना कमसशायल िेटने िीज दयेक आकािले जाते.  शाळाांना 

कमसशायल िेट न आकािता इांडसट्रीयल िेट सकां िा कमी दिाने िीज दयेक 

आकािण्याबाबतचा सनणाय या सभागहृात झालेला आह.े त्यामळेु या प्रकिणी मांत्री 

महोदयाांनी पढुाकाि घेऊन शाळाांना कमसशायल ऐिजी इांडसट्रीयल सकां िा कमी दिाने 

िीज आकािण्याबाबतचा सनणाय घेण्यात येईल काय ? 

 श्री.अब्दलु सत्ताि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी उपससथत केलेल्या 

सिषयाछया अनषुांगाने माननीय ऊजाा मांत्री डॉ.सनतीन िाऊत याांछया समिेत बैठक 

झालेली आह.े त्याांछया सनदशानास आणनू दणे्यात आले आह े की, सभागहृामध्ये 

शाळाांना कमसशायल िेट ऐिजी कमी दिाने िीज आकािण्याबाबत आश्वासन दणे्यात 

आलेले आह.े  यास ऊजाा सिभागाने लिकिात लिकि मान्यता सदली ति िीज 

आकािणीछया दिातील फिक दिू होईल.  आम्ही ति इांडसट्रीयल ऐिजी घिगतुी 

सिजेचा दि आकािण्याबाबत सिनांती केलेली आह.े 

 
--------- 
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मुांबईतील सर िे. िे. रुग्णालयात उपचारासाठी औषधे ि िैद्यकीय 

साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्याबाबत 

 

(२) * ११७८३ डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे, श्री.सुवनल विांदे, अॅड.वनरांिन 

डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, डॉ.रणवित 

पाटील : सन्माननीय िैद्यकीय विक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय 

:- 

(१) िाज्यातील सिा िैद्यकीय महासिद्यालय तसेच रुग्णालयाांना हाफकीन 

बायोफामााकडून औषधे पिुसिली जात असनू, सन २०२०-२१ मध्ये नोंदणी केलेल्या 

औषधाांपैकी केिळ ३० टक्केच औषधे प्राप्त झाली असल्याची बाब सदनाांक ८ 

जानेिािी, २०२२ िोजी िा त्यासमुािास सनदशानास आली आह,े     ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मुांबईतील सि जे. जे. रुग्णालयात औषधाांचा ि िैद्यकीय सामगु्रीचा 

तटुिडा सनमााण झाला असनू कोिोना प्रादभुाािासह ताप, सदी, खोकला ि अांगदखुी 

ही लक्षणे असणाऱ्या रुग्णाांसाठी पॅिाससटामॉलसािख्या गोळ्या उपलब्ध नसल्याची 

बाब माह ेजानेिािी, २०२२ मध्ये िा त्यादिम्यान सनदशानास आली आह,े ह ेही खिे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, िाज्यातील िैद्यकीय महासिद्यालय तसेच रुग्णालयाांमध्ये एन्ट्रासनल 

सायटे्रट ह ेिेदनाशमक इांजेक्शन, ॲमोसक्सन क्लॅव्ह इांजेक्शन, सपादांशासाठीचे ॲण्टी 

सनेक व्हनेम, सहपॅटायटीस बी इम्यनुोग्लोसबन, सटिाइल िॉटि ि कोिोना रुग्णाांना 

िैद्यकीय उपचािाांसाठी लागणािी काही औषधे उपलब्ध नाहीत, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, हाफकीन बायोफामााकडे पाठपिुािा करूनही सद्य:ससथतीत 

आिश्यक असलेली ३३ औषधे उपलब्ध झालेली नसनू िाज्यातील िैद्यकीय 

महासिद्यालय ि रुग्णालयाांमध्ये औषधाांछया तटुिड्यामळेु कोिोना रुग्णाांसाठी तसेच 

इति आजािाछया रुग्णाांना लागणािी औषधे रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याने रुग्णाांछया 

जीिाला धोका सनमााण झाला असनू रुग्णाांना आसथाक भदुिंड सहन किािा लागत आह,े 

ह ेही खिे आह ेकाय, 
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ता.प्र.क्र.११७८३.... 

 

(५) तसेच, मुांबईतील सि जे. जे. रुग्णालयामध्ये व्हेंसटलेटिची अपिुी उपलब्धता 

असनू, त्यापैकी अनेक सांच नादरुुसत असल्याचे सनदशानास आले असनू ओमायक्रॉन 

सिषाण ूसांसगााचा िाढता प्रादभुााि पाहता व्हेंसटलेटसा नादरुुसत असण्यामागची कािण े

काय आहते, 

(६) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीछया 

अनषुांगाने िाज्यातील सिा िैद्यकीय महासिद्यालय ि रुग्णालयाांना रुग्णाांििील िैद्यकीय 

उपचािासाठी आिश्यक असलेली औषधे, िैद्यकीय साधनसामगु्री तसेच, व्हेंसटलेटि 

उपलब्ध करून दणे्याबाबत कोणती कायािाही केली िा किण्यात येत आह,े  

(७) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.अवमत विलासराि देिमुख : (१) नाही. 

(२) नाही. 

(३) नाही. 

(४) नाही. 

(५) ि (६) एकूण ११० व्हसेटांलेटसा पैकी ९८ कायाित असनू १२ नादरुुसत असलेले 

व्हसेटांलेटसा दरुुसत करून घेण्याची कायािाही सांसथासतिािि सरुु आह.े 

(७) प्रश्न उद ्भित नाही. 

  

 डॉ.मसनषा कायांद े: सभापती महोदय, रुग्णालयाांतील व्हेंटीलेटसा बांद असणे ही 

अत्यांत गांभीि बाब आह.े जे.जे. रुग्णालयातील  १३४ पैकी ३७ व्हेंटीलेटसा नादरुुसत 

आहते, सेंट जॉजेस समहू रुग्णालयातील १०७ पैकी ९ नादरुुसत आहते, जी.टी. 

रुग्णालयातील ५७ पैकी ६ नादरुुसत आहते, कामा रुग्णालयातील ६ व्हेंटीलेटसा 

नादरुुसत आहते.  या रुग्णालयातील सिा व्हेंटीलेटसा १० िषािंपेक्षा जनुी झालेली 

आहते. माझ्या मासहतीप्रमाणे दि चाि िषािंनी व्हेंटीलेटिचे सॉफ्टिेअि अपग्रेड किाि े

लागते.  जे.जे. रुग्णालयात आिोग्य व्यिसथेचा मोठ्या प्रमाणािि ताण आह.े या 

रुग्णालयात २२५ व्हेंटीलेटसाची आिश्यकता आह.े  मी सपेसससफक सिचारु इसछिते 

की, या रुग्णालयातील व्हेंटीलेटिचे सॉफ्टिअेि दि चाि िषािंनी अपडेट किण्यात 
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ता.प्र.क्र.११७८३.... 

डॉ.मसनषा कायांद.े... 

येतात काय, िेगिेगळ्या कां पनीचे व्हेंटीलेटसा दरुुसत किताना अडचणी येत 

असल्यामळेु या बाबतीत सिभागाचे काय सनयोजन आह,े तसेच व्हेंटीलेटसा 

चालसिण्यासाठी जे प्रसशक्षण द्यािे लागते ते दणे्यात येते काय ? 

 श्री.असमत दशेमखु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसया डॉ.मसनषा कायांद े

याांनी जे.जे.रुग्णालयात अनेक व्हेंटीलेटसा नादरुुसत असल्याचे साांसगतले.  मी त्याांना 

साांग ू इसछितो की, तेथील व्हेंटीलेटसा नादरुुसत नसनू ते अांडि मेंटेनन्स आहते.  

रुग्णालयात जेिढे व्हेंटीलेटसा असतात त्या सांख्येछया तलुनेत जेिढे अांडि मेंटेनन्स 

ठेिायचे असतात तेिढेच व्हेंटीलेटसा सिा रुग्णालयाांमध्ये अांडि मेंटेनन्समध्ये आहते.  

कोणत्याही सठकाणी व्हेंटीलेटसाची कमतिता नाही.  ज्या सठकाणी रुग्णालयाचा 

सिसताि झालेला आह,े असत दक्षता सिभागाचा सिसताि झालेला आह े सकां िा 

कोिोनामळेु ज्या सठकाणी या सिा व्यिसथाांचा सिसताि किािा लागला त्या सठकाणी 

कोिोना काळात व्हेंटीलेटसा खिेदी करुन तेथे उपलब्ध करुन दणे्याची अांमलबजािणी 

आमछया सिभागाने केलेली आह.े 

 सभापती महोदय, आपल्या सिािंना कल्पना आह ेकी, कें द्र सिकािने सदु्धा 

अनेक व्हेंटीलेटसा िाज्याांना पाठसिलेले आहते. त्या व्हेंटीलेटसापैकी अनेक व्हेंटीलेटसा 

िाज्यातील अनेक रुग्णालयात बसिनू ते सरुु केलेले आहते.  तसचे सीएसआि अांतगात 

आसण काही दानशिू सांसथाांनी कोिोना आपत्तीछया काळात काही व्हेंटीलेटसा सदलेले 

आहते.  िैद्यकीय सशक्षण सिभागाांतगात जेिढे रुग्णालय या िाज्यात कायाित आहते 

त्या सठकाणी व्हेंटीलेटसाची व्यिसथा केलेली आह.े  सन्माननीय सदसया डॉ.मसनषा 

कायांद ेयाांनी साांसगतल्यानसुाि व्हेंटीलेटसाचे सॉफ्टिेअि काही कालाांतिाने आऊटडेटेड 

होता.  व्हेंटीलेटसाचा पिुिठा किणाऱ्या कां पनीबिोबि ॲन्यअुल मेंटेनन्स कॉन्टॅ्रक्ट 

केलेला आह.े  त्याांचा किाि सांपषु्टात आल्यास सकां िा एखाद ेव्हेंटीलेटि खिाब झाले 

ति ते बदलािे लागते.  ती प्रसक्रया सदु्धा सनयसमतपणे पाि पाडण्यात येते.  तसेच 

व्हेंटीलेटि हाताळण्यासाठी जे टेसक्नशीयन लागतात त्याांचे प्रसशक्षण केिळ िैद्यकीय 

सशक्षण सिभागाछया रुग्णालयातच दणे्यात येत नसनू, अनेक कॉपोिेट सांसथाांमध्ये सदु्धा 
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ता.प्र.क्र.११७८३.... 

श्री.असमत दशेमखु.... 

दणे्यात येते.  पणुे येथील उद्योजक श्री.सफिोदीया याांनी त्याांछया कािखान्यात 

व्हेंटीलेटसा  तयाि केलेले आहते.  त्या सठकाणी प्रसशक्षण दणे्यासाठी दखेील त्याांनी 

िाज्य सिकािला आिाहन केले होते.   

 

     

       नांति श्री.काांबळे.... 
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श्री. असमत दशेमखु .... 

िाज्यभिातील िैद्यकीय सशक्षण, सािाजसनक आिोग्य या सिभागाांछया रुग्णालयाांछया, 

महानगिपासलकाांतगात रुग्णालयाांछया अनेक टेसक्नसशअनना दखेील कॉपोिेट 

सेक्टिमधनू िेळािेळी तज्ञ प्रसशक्षण दणे्यात आले आह.े 

 डॉ. िणसजत पाटील : सभापती महोदय, आता व्हेंसटलेटिबाबत साांगण्यात 

आले. परिससथती िेगळी आह.े मी आजच सकाळी मासहती घतेली आह.े 

एमआिआयछया रुग्णाला २ मसहन्याांचे िसेटांग आह.े ताण आह ेह ेमान्य आह.े आपली 

आिोग्य व्यिसथा प्रायमिी, सेकां डिी ि टशािी आह.े पीएचसीपासनू अपेक्स टशािी सेंटि 

जे.जे.हॉससपटल आह.े माझ्याकडे आजच एका रुग्णाला सदलेले सप्रससक्रप्शन आह.े 

यामध्ये काही औषध े सलसहलेली आहते. व्हेंसटलेटि ही दिूची गोष्ट आह.े 

सप्रससक्रप्शनिि तािीख असनू ते मी तमु्हाला दतेो. त्यामध्ये उपलब्ध नसलेल्या 

औषधाांची सगणती मी दतेो. रुग्णाला पाच औषध ेसलहून सदली आहते. पसहले औषध 

Ascorbic Acid आह,े जी ३० पैशाांना गोळी समळते, उपलब्ध नाही. Calcium 

Carbonate गोळी नसल्यामळेु त्यािि फुली मािली आह.े Calcium Carbonate 

गोळी उपलब्ध नाही, ती गोळी ७० पैशाांना समळते. Polyvitamin tablet उपलब्ध 

नाही. Diclofenac Sodium ही गोळी पेनसकलि आह,े ती दखेील आज 

जे.जे.हॉससपटलमध्ये उपलब्ध नाही. आता यापेक्षा अजनू काय पासहजे ? माझ्या 

हातामध्ये सप्रससक्रप्शन आह.े ५ गोळ्याांपैकी १ गोळी उपलब्ध आह ेआसण ती म्हणजे 

Pantoprazole आह.े आपल्या अपेक्स सेंटिची अशी परिससथती असले ति आता 

याचे काय किािे असे मला िाटते. माझी सिनांती आह.े जे.जे.हॉससपटलसािख्या 

सठकाणी सकमान ओपीडीछया मेसडससन टॅब्लेट तिी ससटेनेबल िहाव्यात ही 

आपल्याकडून अपेक्षा आह.े 

 श्री. असमत दशेमखु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय ते सप्रससक्रप्शन 

आपल्याकडे सपुदूा किणाि आहते, ते आपल्याकडून आमछयाकडे आपण द्यािे ही  
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श्री. असमत दशेमखु .... 

सिनांती आह.े ही बाब असतशय गांभीि आह.े ह ेआजचे सप्रससक्रप्शन असेल आसण 

सप्रससक्रप्शन ज्या डॉक्टिाांनी सदले असेल त्याांना आजच सनलांसबत किण्यात येईल असे 

मी येथे जाहीि कितो. 

 डॉ. िणसजत पाटील : सभापती महोदय, ऑब्जेक्शन आह.े 

(सििोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदसय मोठ्याने बोलण्याचा प्रयत्न किीत 

असतात.) 

 सभापती : आपण ऐकून घ्यािे. आपण माननीय मांत्रयाांचे उत्ति ऐकून घ्यािे. 

निीन पध्दत पडू लागली आह.े माझी सदनाला सिनांती आह ेकी, माननीय मांत्रयाांना 

उत्ति दऊे द्यािे. तमु्हाला नांति म्हणणे माांडण्यास सांधी आह.े तमु्ही असे म्हण ूनये. 

 श्री. असमत दशेमखु : सभापती महोदय, सन्मानीय सदसयाांनी गांभीि बाब 

सभागहृासमोि माांडली आह.े सिकाि त्याछयाशी सहमत आह.े आज ह ेसप्रससक्रप्शन 

त्याांनी सदले असेल ति त ेआसण सन्माननीय सदसयाांनी सप्रससक्रप्शन दाखिनू मदु्द ेमाांडले 

आहते ते असतशय गांभीि आहते. ३० पैसे, ७० पैसे सकां मत असणाऱ्या गोळ्या 

ओपीडीमध्ये उपलब्ध नसतील ति त्याला कोणाला तिी जबाबदाि ठििािे लागले. 

आपला िोख असा होता की, िाज्य सिकािकडून याकडे दलुाक्ष होत आह.े त्याबाबत 

मी आपल्याला साांग ू इसछितो की, हाफसकन महामांडळाकडे या खिेदीचा सनणाय 

झाला, हा आपल्या सिकािमध्ये सन २०१७ मध्ये किण्यात आला. आपण केला 

म्हणजे तो आपण काही किण्यासाठी केला असे माझे म्हणणे नाही. न्यायालयामध्य े

काही प्रकिणे गेली आसण न्यायालयाने सिकािला काही सनदशे सदले, मग सिकािने 

पयाायी व्यिसथा त्यािेळी उभी केली. ९० टक्के सनधी हाफसकनला िगा केला जातो. 

१० टक्के सनधी असधष्टाताांछया अखत्यारित सदलेला आह.े १० टक्के सनधीमध्ये 

ओपीडीमध्ये आिश्यक असणािी औषधे खिेदी किता येतात याबाबत कोणाचे दमुत 

असण्याचे कािण नाही. आपण आज सप्रससक्रप्शन सदले आह,े त्यािि आम्ही 

कायािाही करु. 



11-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) B - 12 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री.बोडे 12:10 

 

 

 श्री. प्रिीण दिेकि : सभापती महोदय, माननीय मांत्रयाांनी तात्काळ या सिषयाची 

दखल घेतली आह ेत्याबाबत मी माननीय मांत्रयाांचे आभाि व्यक्त कितो. आपण ३० 

पैसे, ७० पैसे अशा सकां मतीना असणाऱ्या गोळ्या उपलब्ध करु शकत नाही. तमु्ही 

सप्रससक्रप्शन दणेाऱ्या डॉक्टिाांिि सनलांबनाची काििाई करुन चालणाि नाही. त्याांनी 

सप्रससक्रप्शन सदले ही चकू झाली का ? तेथे साठा असणे सकां िा नसणे ही बाब आह.े 

सांबांसधत असधकािी, सटोिेज, पचेस सडपाटामेंट आह ेआसण त्यात पिुिठादाि आह.े 

 सभापती : सन् माननीय सििोधी पक्षनेते, मी आपल्याला एकप्रकािे मदत किीत 

आह.े ज्या डॉक्टिाांनी ह ेसप्रससक्रप्शन सदले आह,े त्याांना सनलांसबत किण्याचे माननीय 

मांत्रयाांनी साांसगतले आह.े मी सदनाला िािांिाि साांगतो की, कोणाचहेी सनलांबन  

सटकिायचे असले ति अगोदि चौकशी करुन त्यानांति सनलांबन किणे योग्य आह.े पण 

ठीक आह.े माननीय मांत्रयाांनी तो धोका पत्किलेला आह.े सनलांबनाछया िेळी जी 

चौकशी होईल, त्याांचे पिुिठादाि आसण कसनष्ठ सिभाग जबाबदाि असतील ति त्याचा 

उल्लेख होईल आसण त्यानांति सनणाय होईल. आपल्याला त्याला ति सडससमस किाि े

लागेल. 

 श्री. प्रिीण दिेकि : सभापती महोदय, माझी सिनांती आह.े डॉक्टिाांचा दोष काय 

आह,े ? त्याांनी फक्त सप्रससक्रप्शन सदले. ॲक्शन योग्य माणसािि झाली पासहजे. 

डॉक्टिाांची काय चकू आह,े त्याांनी अमकु गोळी पासहजे, तमकु गोळी पासहजे ह े

साांसगतले आह.े िड्याच ेतेल िाांग्यािि काढत आहात काय ? आपल्याला सनलांसबत 

किायचे असेल ति सांबांसधत यांत्रणेतील जे असधकािी दोषी असतील त्याांना किाि.े 

तमु्ही लगेच डॉक्टिाांना सनलांसबत करुन चालणाि नाही. त्याांनी सप्रससक्रप्शन सदले आह.े 

 सभापती : आधी चौकशी करु आसण नांति सनलांबन करु.  

 श्री. प्रिीण दिेकि : सभापती महोदय, २ िषािंचा कालािधी झाला आह.े 

जे.जे.हॉससपटल महािाष्ट्ट्रातील सिासामान्याांचे प्रमखु हॉससपटल आह.े आपण त्याला 

सकती सनधी उपलब्ध केला आसण सकती सनधी सितरित झाला ह ेसाांगािे. 
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 श्री. असमत दशेमखु : सभापती महोदय, जे.जे.रुग्णालयच नव्ह े ति सिा 

औषधाांसाठी दििषी जिळपास साडे चािशे कोटी रुपये सनधी आिश्यक असतो. 

साधािणत: मागणी येते तसा सनधी सितरित केला जातो. मी मघाशी म्हणालो की, ९० 

टक्के सनधी हाफसकनला मागणी आल्याबिोबिच िगा कितो, जेणेकरुन त्याांना सिा 

खिेदी किता येईल. असधष्टाता सतिािि १० टक्के सनधी खचा किण्याचे असधकाि होते,   

ते आता ३० टक्क्यापयिंत िाढसिले आहते. कािण या सिा तक्रािी अनेक िेळा येत 

होत्या. हाफसकनचा दखेील सिलांबाचा मदु्दा आह.े इांजेक्शन ि औषध याांछया एखाद्या 

टेंडिछया कां सडशन्स परिपणूा झाल्या नाहीत ति ते पनु्हा रिटेंडि किािे लागते, अशा 

अडचणी आल्या आहते. त्यामध्ये आणखी सलुभता कशी किता येईल याबाबत 

दखेील आपण सिभागाछया ितीने पाहू. माझ्याकडे आता जे.जे.रुग्णालयाछया 

मागणीचा आकडा उपलब्ध नाही. सन २०२०-२१ मध्ये जे.जे.रुग्णालयाकरिता १९८ 

बाबी मागणी केल्या होत्या, त्यापैकी १३१ बाबी मांजिू केल्या आहते. माझ्याकडे 

जे.जे. रुग्णालयासांदभाात आताच मासहती आली आह ेकी, २४ कोटी रुपये सनधी सदला 

आह.े त्याांनी तेिढीच मागणी नोंदसिली आसण जेिढी मागणी नोंदसिली तेिढी मांजिू 

केली आह,े त्यामध्ये कोणतीही अडचण येत नाही. 

 श्री. असनकेत तटकिे : सभापती महोदय, जे.जे.हॉससपटलची सथापना सन 

१८४५  मध्ये झाली आह.े ह ेजनेु हॉससपटल आह.े त्यािि मोठ्या प्रमाणात ताण आह.े 

शासनाला सिनांती आह ेकी, ह ेफक्त मुांबईपिुते मयाासदत न िाहता त्याची उप शाखा 

सकां िा निीन रुग्णालय निी मुांबई सकां िा िायगडमध्ये ससडकोकडून जागा घेऊन सथापन 

किणाि का ? तसेच तेथील डीन डॉक्टि पल्लिी सापळे याांनी गेल्या २ िषािंमध्य े

कोसिडमध्ये चाांगले काम केले आह.े माझ्या मासहतीप्रमाणे आज त्या तथेे नसनू त्याांची 

इति सठकाणी नेमणकू किण्यात आली आह.े खिे असेल ति त्याांना पनुि: तेथे पदािि 

पनुसथाासपत किणाि का ? 

 श्री. असमत दशेमखु : सभापती महोदय, जे.जे.रुग्णालयाची एखादी शाखा 

मुांबई बाहिे सरुु किता येते का असे म्हणणे आह.े एक चाांगली सचूना आह.े आम्ही  
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श्री. असमत दशेमखु .... 

त्याबाबत सिभागामध्ये सनसित चचाा करु. समजा ते शक्य असेल ति तशी योजना 

आपल्याला आणता येईल. डॉक्टि पल्लिी सापळे याांछयाबातत मदु्दा उपससथत केला. 

शासनाकडून सिभागाला सनदशे दऊे की, त्याांछया मागण्या आहते त्यािि लिकिात 

लिकि सनणाय किािा. 

 श्री. सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, माननीय मांत्रयाांनी चाांगले उत्ति सदले 

आह.े आपण डॉक्टिाांछया सनलांबनाची आता घोषणा करु नये. प्रत्येक मेसडकल 

कॉलेजमध्ये पॅथोलॉजी लॅबोिेटिी असते. माझ्या मासहतीप्रमाणे ते बाहिे टेसट 

किण्यासाठी सचठ््ठया दतेात. पॅथोलॉजीचे सिा एजांट बाहिे सफित असतात. 

         नांति श्री. खचे .... 
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ता.प्र.क्र.११७८३.... 

श्री.सतीश चव्हाण.... 

पॅथॉलॉजीमधील बऱ्याच टेसट मेसडकल कॉलेजमध्ये होत नाहीत, अशा सचठ््ठया आज 

तमु्हाला सन्माननीय सदसयाांनी दाखसिल्या. आम्ही तमु्हाला प्रत्येक मेसडकल 

कॉलेजमधील अशा सचठ््ठया दििोज दाखि ूशकतो. त्यासाठी आपण सकती डॉक्टिाांना 

सनलांसबत किणाि आहात ? या सिषयाछया मळुाशी गेले पासहज.े हाफकीन 

इसन्सटट्यटूमध्ये घोटाळा झाला असे मी म्हणणाि नाही, तीन तीन िषे त्याांछयाकडे पैसे 

दणे्यात येतात ि औषधी समळत नाहीत, उपकिणे समळत नाहीत, डीपीसीतनू  सनधी 

दऊेन चाि िषे झाली तिी सासहत्य खिेदी किण्यात आले नाही.  मेडीकल कॉलेजसाठी 

तिी काही िेगळी व्यिसथा किण्यात यािी. कोणत्या सठकाणािरुन ही बाब बाहिे 

आली याची मला मासहती नाही. पिांत ुिैद्यकीय सशक्षण सिभागाने यासाठी सित:ची 

कायाक्षम यांत्रणा उभािण ेगिजेचे आह.े तशी यांत्रणा त्ििीत किण्यात येईल काय ? 

औिांगाबाद येथील मी उदाहिण दतेो, डीपीसीमधनू औिांगाबाद येथील मेसडकल 

कॉलेजसाठी भिपिू पैसा दणे्यात आला असनू मागील चाि िषाात त्यातील १० टक्के 

सनधी हाफकीन इसन्सटट्यटूने उपकिणे घेण्यासाठी खचा केलेला नाही. सदि सनधी 

हाफसकन इसन्सटट्यटूकडे जमा आह.े यासाठी िेगळी व्यिसथा सनमााण किण्याची 

घोषणा मांत्री महोदय आज कितील काय ? 

 श्री.असमत दशेमखु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी काही मदु्दा 

उपससथत केले आहते. सन्माननीय सदसय डॉ.िणसजत पाटील याांनी 

जे.जे.रुग्णालयातील सप्रसक्रीप्शन सभागहृात दाखसिले आह.े सप्रसक्रीप्शन दणेािे 

डॉक्टि आहते त्यामळेु सनलांबनाची काििाई कोणािि किािी. कािण ओपीडीमध्य े

काम किणािे, औषधी आह ेसकां िा नाही ह ेपाहणािे सिा डॉक्टि आहते. त्यामळेु मी 

डॉक्टिाांचे सनलांबन असे म्हणालो होतो. नेमका हा दोष कोणाचा आह ेतो सनसित करुन 

त्यािि काििाई केली जाईल. हाफकीन इसन्सटट्यटू सांदभाात जे मदु्द ेउपससथत किण्यात 

आले ती िसतसुसथती आह ेते मी नाकािीत नाही. त्याच बिोबि आपणाला मी हहेी 

साांग ूइसछितो की, हाफकीन इसन्सटट्यटूने आजपयिंत एकूण ४५६३ सनसिदा प्रससध्द  
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ता.प्र.क्र.११७८३.... 

श्री.असमत दशेमखु.... 

केल्या. जिळपास २९६७ कोटी रुपये पिुिठा किण्याचे आदशे सनगासमत केले. 

कोसिड-१९ उपाययोजनेअांतगात औषधी, यांत्रसामगु्री ि इति बाबी खिेदी 

किण्याकरिता जिळपास ८५४ कोटी रुपयाांची खिेदी किण्यात आली. त्यातनू 

बाजािमलु्याांप्रमाणे ५६६ कोटी रुपये शासकीय सनधीची बचत केली आह.े ह ेमला 

मदु्दाम येथे साांसगतले पासहजे. तसेच नॉन कोव्हीड ि दनैांसदन आिश्यकतेची औषधी, 

उपकिणे, यांत्रसामगु्री ि अन्य बाबींसाठी २०९७ कोटी रुपयाांची खिेदी हाफकीन 

इसन्सटट्यटूकडून किण्यात आली असनू बाजाि मलु्याांप्रमाणे जिळपास ४०३ कोटी 

रुपये शासकीय सनधीची बचत केली आह.े अशा प्रकािे हाफकीन इसन्सटट्यटूने खिेदी 

प्रसकयेत जिळपास १००० कोटी रुपये शासकीय सनधीची बचत  केली आह.े 

सन्माननीय सदसयाांनी काही मदु्द ेउपससथत केले आहते त्यामध्ये सदिांगाई होते, िेळेिि 

औषधी सकां िा उपकिणे समळत नाहीत ह ेसत्य आह.े ही कायािाही जलदगतीने कशी 

किता येईल यासाठी कालमयाादा सनसित करुन त्याांना ही कामे कालमयाादते पणूा 

किण्याछया सचूना दणे्यात येतील. तसे झाले नाही ति सांबांसधताांिि योग्य ती काििाई 

किण्यात येईल. 

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदय, या सिषयाला अनसुरुन माझे तीन प्रश्न 

आहते. माझ्या मासहतीप्रमाणे गेल्या िषी जे.जे. हॉसपीटलने १५० कोटी रुपयाांची 

मागणी केली होती. आता मांत्री महोदयाांनी असे साांसगतले की, २४ कोटी रुपयाांचा 

सनधी त्याांना दणे्यात आला आह.े मांत्री महोदयाांनी असतशय चाांगली ि समाधानकािक 

उत्तिे सदली आहते. जे.जे.हॉसपीटलने सनधी मासगतला नाही असे आपण साांसगतले. 

यासाठी मांत्रालय ि प्रशासनाची  काही जबाबदािी नाही काय ? िाज्यातील सिाात 

मोठे ह े हॉसपीटल आह.े त्याांची मागणी काय आह े त्याांना काय लागणाि आह,े 

याबाबत आढािा िैद्यकीय सशक्षण सिभागाने घ्यािा अशी माझी मागणी आह ेि तस े 

किण्यात येईल काय ? जे.जे.हॉसपीटलने १५० कोटी रुपयाांची मागणी केली होती ही 

माझी मासहती आह ेत्याबाबत खातिजमा किण्यात येईल काय ? हाफसकन  
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ता.प्र.क्र.११७८३.... 

श्री.प्रसाद लाड.... 

इसन्सटट्यटूछया माध्यमातनू ही सिा खिेदी केली जाते. हॉफकीन इसन्सटट्यटू असतशय 

मोठी आह.े मागील दीड ते दोन िषाापासनू माझ्या मासहती प्रमाणे सांचालक ि उप 

सांचालकाचे पद रिक्त आह.े ते भिण्यात आले आह ेकाय, रिक्त असले ति ते कधी 

भिण्यात येईल. 

 श्री.असमत दशेमखु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी जे प्रश्न उपससथत 

केले त्यामध्ये त्याांछया मासहतीनसुाि जे.जे.रुग्णालयाची १५० कोटी रुपयाांची मागणी 

आह.े हा प्रश्न मखु्य जे.जे.रुग्णालया सांदभाात होता. जे.जे.रुग्णालय समहूामध्ये तीन 

रुग्णालये आहते. त्या सिा रुग्णालयाांची मागणी १२५ कोटी रुपये असले. याबाबत 

दमुत असण्याचे काही कािण नाही. नेमकी या रुग्णालयाांची मागणी काय आह,े त्याांना 

काय आिश्यकता आह,े सन्माननीय सदसयाांनी केलेल्या सचूनेनसुाि सिभागाला तसे 

सनदशे दणे्यात येतील. आता माचा अखिे आह,े एसप्रल पासनू निीन आसथाक िषे सरुु 

होते. या सिा मागण्या त्याांनी माचाअखिे सिभागाकडे नोंदिाव्यात. जेणेकरुन पढुील 

िषाात ही सिा कायािाही किण्यास आम्हाला मदत होईल. जे.जे.रुग्णालयात 

बायोमाफाा कां पनी आह,े त्याांचे एम.डी. ह ेपद भिण्यात आले आह.े ह ेपद कधीही रिक्त 

नव्हते. एम.डी. खिेदी कक्षाचे प्रमखु आहते. हाफकीन इसन्सटट्यटूचे सांचालक ि उप 

सांचालक याांची पद ेभिण्याबाबत महािाष्ट्ट्र लोकसेिा आयोग, सेिा प्रिेश भिती सनयम 

याबाबत महासिकास आघाडी शासन असताना तसेच यतुीचे शासन असताना तथेे 

आयएएस असधकािी सनयकु्त केला आह.े सेिा प्रिेश भिती सनयमासांदभाातील सिा 

तपशील शासनाने लोकसेिा आयोगाकडे सदला आह.े लोकसेिा आयोगाछया 

सचूनेनसुाि जासहिातीद्वािे सांचालकाांचे पद भिािे लागेल ती कायािाही किण्यात येईल. 

 श्री.प्रिीण दिेकि : सभापती महोदय, माझा प्रश्न थोडा सकोपछया बाहेिचा 

आह,े जे.जे.रुग्णालयातील असथायी सहाय्यक प्राध्यापकाांछया सेिा सनयसमत 

किण्यासाठी त्याांनी सांप सरुु केला आह.े त्याबाबत आपण आश्वासन सदले होते. मी 

तेथे मी जाऊन आलो ि आपणाशी बोललो होतो. मांत्री महोदयाांना माझी सिनांती आह े 
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ता.प्र.क्र.११७८३.... 

श्री.प्रिीण दिेकि.... 

की, कोसिड काळात त्याांनी चाांगली सेिा सदलेली आह.े दीड मसहन्यापासनू त े

उपोषणाला बसले आहते. त्याबाबत दखल घऊेन मागा काढण्यात यािा. हा प्रश्न 

प्रलांसबत ठेिण्यात येऊ नये. याबाबत योग्य ती दखल घेऊन कायािाही किािी अशी 

माझी सिनांती आह.े 

 श्री.असमत दशेमखु : सभापती महोदय, सििोधी पक्ष नेत्याांनी जो प्रश्न उपससथत 

केला त्यामध्ये काही प्राध्यापक आहते, काल याबाबत सभागहृात चचाा झाली. 

त्याांछया अनेक मागण्या आहते. त्यापैकी ८० टक्के मागण्या िाज्य सिकाि ि िैद्यकीय 

सशक्षण सिभागाने मान्य केल्या आहते. दोन मागण्या िासहल्या त्याबाबत िैद्यकीय 

सशक्षण सिभागाने सशफािशींसह सामान्य प्रशासन सिभाग, अथा ि सनयोजन सिभागाला 

पत्र व्यिहाि केला आह.े आम्हाला असे कळते की, भितीछया सांदभाात सिोछच 

न्यायालयाने काही सनणाय सदल्यामळेु अडचणी सनमााण झाल्या आहते. त्यामळेु ह ेप्रश्न 

प्रलांसबत िासहले आहते. यासांदभाात असधिेशन काळात बैठक घेणे शक्य असेल ति 

तशी बैठक घेण्यात येईल. 

 श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदय, सदल्ली शासनाने आिोग्य ि सशक्षण 

व्यिसथा सधुािली असनू ती नासिन्यपणूा आह.े त्याबाबत अभ्यास किण्यासाठी िाज्य 

शासनाचे असधकािी जातील काय ?  मांत्री महोदय आपण तरुण ि तडफदाि आहात, 

आपण सित: तेथे जाऊन बघािे. सदल्ली शहिातील लोक खाजगी रुग्णालयात 

जाण्यापेक्षा सिकािी रुग्णालयात जासत प्रमाणात उपचाि घेण्यासाठी जातात. याबाबत 

िाज्य शासनाकडून अभ्यास किण्यात येईल काय ? 

 सभापती : िाज्य शासन सनसितपणे याचा अभ्यास किेल. मांत्री महोदय आपण 

जी बैठक घेणाि आहात त्यामध्ये सन्माननीय सदसय श्री. जयांत प्र.पाटील याांनी जी 

सचूना केली त्याचा सिचाि किािा. 
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ता.प्र.क्र.११७८३.... 

 श्री.असमत दशेमखु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी जो मदु्दा 

उपससथत केला तो असतशय महत्िाचा आह.े सदल्ली सिकाि एकूण अथासांकल्पाछया 

१२ टक्के िक्कम आिोग्य सिभागािि खचा किते. महासिकास आघाडी शासनाने 

आिोग्य ि िैद्यकीय सशक्षण सिभागाांना कोिोना काळात आसथाक तितदू जासत दणे्याच े

तत्ित: मान्य केले होते. 

        या नांति श्री.बोिले... 
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ता.प्र.क्र.११७८३...... 

श्री.असमत दशेमखु...... 

आपण त्या सांदभाात पािले उचचलेली आहते. येणाऱ्या काळात या सिभागासाठी 

असधकची आसथाक तितदू उपलब्ध करुन सदली ति आपल्याला या सिा व्यिसथा 

सनमााण किता येतील. सदि सिषय माननीय आिोग्य मांत्री श्री.िाजेश टोपे याांछयाकडे 

आह.े मी त्याांना आपला सनिोप दतेो.  

---------- 
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पेठ (वि.नाविक) तालुक्यातील मृद ि िलसांधारणाच्या विविध योिनाांमध्ये 

गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(३) * १२८२९ श्री.रमेि कराड, श्री.सदाविि खोत, श्री.गोवपचांद पडळकर, 

श्री.विनायकराि मेटे, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.वनरांिन 

डािखरे, श्री.सुरेि धस, श्री.नागोराि गाणार, श्री.वनलय नाईक, श्री.रमेिदादा 

पाटील, श्री.प्रविण दटके, श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय मृद ि िलसांधारण 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्याछया कृषी सिभागामाफा त सिसिध योजना िाबसित असताना सन २०११ ते 

२०१७ या कालािधीमध्ये पेठ (सज.नासशक) कृषी सिभागाछया १६ असधकाऱ्याांनी 

शासनाछया रुपये ५० कोटी ७२ लाख ६४ एिढया सनधीमध्ये गैिव्यिहाि केल्याच े

सदनाांक ८ जानेिािी, २०२२ िोजी िा त्यासमुािास सनदशानास आले आह,े ह ेखिे आह े

काय, 

(२) असल्यास, पेठ तालकु्यात शासनाछया सिसिध योजना मांजिू करुन, त्याांछया 

बोगस सनसिदा काढून समुािे १४७ शेतकऱ्याांची कृषी असधकाऱ्याांनी फसिणकू केली 

आह,े तसेच उपिोक्त कालािधीमध्ये पेठ कृषी सिभागाांतगात मांजिू असलेली काम ेन 

किता, लाभाथी आसदिासी शेतकऱ्याांछया बनािट कागदपत्राांछया आधािे कामे पणूा 

झाल्याचे दाखिनू गैिव्यिहाि किण्यात आला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीछया 

अनषुांगाने कामाची दयेके मांजिू करुन गैिव्यिहाि किणाऱ्या दोषींिि कोणती काििाई 

केली िा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ?  

श्री.िांकरराि गडाख : (१) अांशत: खिे आह.े  

 सदनाांक ८ जानेिािी, २०२२ िोजी सथासनक ितृ्तपत्रामध्ये अशा आशयाच ेितृ्त 

प्रससध्द झाले आह.े 

 तालकुा कृषी असधकािी, पेठ कायाालयाांतगात सन २०११-१७ या कालािधीत 

गसतमान पाणलोट योजनेंतगात रुपये ७,२५,६४,०००/- आसण एकासत्मक पाणलोट 

सिकास कायाक्रमाांतगात िक्कम रुपये १२,७३,९३,०००/- अशी एकूण िक्कम रुपये 

१९,९९,५७,०००/- खचा झालेली आह.े त्यामळेु, शासनाचे रुपये ५० कोटी ७२ 

लाख ६४ रुपयाचा गैिव्यिहाि केला असल्याच ेम्हणणे सांयसुक्तक नाही. 
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श्री.शांकििाि गडाख....... 

(२) ि (३) सदि प्रकिणी प्राप्त तक्रािीछया अनषुांगाने, सांचालक, मदृसांधािण ि 

पाणलोट क्षेत्र व्यिसथापन, पणुे याांछया आदशेानसुाि सत्रसदसयीय चौकशी ससमती 

गठीत किण्यात आली होती. सदि चौकशी ससमतीछया अहिालानसुाि तक्रािीमध्य े

तर्थय असल्याचे आढळून आलेले नाही. 

 तथासप, प्रसततु प्रकिणी प्रथम िगा न्यायदांडासधकािी, कसनष्ठ न्यायालय, पेठ, 

सज.नासशक याांछया आदशेानसुाि मळू तक्रािीत उल्लेख केलेल्या १६ कृषी असधकािी/ 

कमाचाऱ्याांसिरूध्द पोलीस सटेशन, पेठ येथे गनु्हा दाखल करून त्यापैकी ०३ 

असधकािी/ कमाचाऱ्याांसिरूध्द अटकेची कायािाही किण्यात आली होती. 

त्याअनषुांगाने, कृषी पयािेक्षक, किांजाळी याांना सिभागीय कृषी सहसांचालक, नासशक 

कायाालयाने सदनाांक ०७/०१/२०२२ पासनू मानीि सनलांबीत केले आह.े सद्य:ससथतीत 

प्रकिण न्यायप्रसिष्ट आह.े  

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 

 

 श्री.िमेश किाड : सभापती महोदय, मळू तक्रािीत १६ कृषी असधकाऱ्याांना 

दोषी ठििनू पोसलसाांमध्ये तक्राि दाखल किण्यात आली होती. ३ असधकाऱ्याांना 

सनलांसबत किण्यात आले आह.े उिारित दोषी आिोपींिि सनलांबनाची िा तत्सम 

प्रकािची काििाई किण्यात येणाि आह ेकाय आसण त्याचा सनसित कालािधी जाहीि 

किण्यात येणाि आह ेकाय ? 

 श्री.शांकििाि गडाख : सभापती महोदय, पेठ तालकु्यात सन २०११ ते २०१७ 

या कालािधीत गतीमान पाणलोट योजनेबाबत तक्रािदािाने तत्कालीन मखु्यमांत्री 

महोदयाांकडे तक्राि केली होती. तक्रािदािाने टॅ्रक्टिधािक म्हणनू १६ गािाांमध्ये 

केलेल्या पाणलोट कामाांचा मोबदला समळाला नसल्यामळेु तक्राि केली होती. सदि 

तक्राि मखु्यमांत्री महोदयाांकडून कसनष्ठ सतिािि पाठसिण्यात आली. उप सिभागीय 

कृषी असधकाऱ्याांछया ितीने सत्रसदसयीय ससमती सथापन किण्यात आली होती. सदि 

ससमतीमध्ये तत्कालीन कृषी उप महासांचालक, तत्कालीन प्रकल्प व्यिसथापक 
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आसण तालकुा कृषी असधकािी याांचा समािेश होता. सत्रसदसयीय ससमतीने सांपणूा 

प्रकिणाची चौकशी करुन अहिाल सादि केला. सदि अहिालात टॅ्रक्टिचे पेमेंट 

चेकद्वािे सदल्याचे नमदू केलेले आह.े श्री.योगेश सापटे नािाछया शेतकऱ्याने तक्राि 

केली होती. तक्रािदािाकडे सिचािणा केल्यानांति त्याांनी माझी कोणतीही तक्राि 

िासहलेली नाही, धनादशेाद्वािे पेमेंट दणे्यात आलेले असल्यामळेु मी माझी तक्राि माग े

घेत असल्याचे लेखी सदलेले आह.े तो अहिाल एसओ याांछयाकडे पाठसिण्यात 

आला. एसओ याांनी तो जीडीए याांछयाकडे पाठसिला. त्यानांति आयकु्ताांनी 

अहिालाछया आधािे प्रकिण सनकाली काढले. पिांत ुप्रकिण सनकाली काढल्यानांति 

तक्रािदािाने त्याच िेळी म्हणजे लोकशाही सदनाछया सदिशी सिभागीय आयकु्ताांकडे 

दखेील तक्राि दाखल केली होती. सदि अहिालाछया आधािे ती तक्राि दखेील 

सनकाली काढण्यात आली. पिांत ुदोन िषाानांति तक्रािदािाने कोटाात अजा दाखल केला. 

कोटााने कलम १५६ (३) अन्िये गनु्हा दाखल किण्याचा आदशे सदला. त्याप्रमाण े

जिळपास १६ असधकािी, कमाचाऱ्याांिि गनु्हा दाखल किण्यात आलेला आह.े गनु्हा 

दाखल झाल्यानांति २-३ लोकाांना प्रथम िगा न्यायदांडासधकािी याांछयाकडून जामीन 

दणे्यात आला आसण इति कमाचाऱ्याांना सजल्हा न्यायालयाकडून अटक पिूा जामीन 

मांजिू झालेला आह.े सद्य:ससथतीत ह ेप्रकिण न्यायप्रसिष्ट आह.े  

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, मांत्री महोदय सभागहृाची सदशाभलू 

किीत आहते. आसदिासी उप योजनेंतगात मदृ सांधािणाछया नाला बांसडांग, ढोळीच े

बाांधकाम, दगडी बाांधकाम, मजगी, समतल चि, खोल सलग समतल चि, मातीच े

बाांध, नतूनीकिण ि जनु्या भात शेतीची दरुुसती अशी िेगिेगळी कामे घणे्यात आली 

होती. कृषी सिभागाछया असधकाऱ्याने एकाच व्यक्तीछया कोऱ्या सटॅम्प पेपििि, ५० 

पाित्याांिि सया घेऊन तालकु्यातील १० गािाांमध्ये योजना िाबसिण्यात आली 

होती.... 

 सभापती : आपण कृपया सपेसससफक प्रश्न सिचािािा. 
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 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, माझा प्रश्न असा आह े की, आपण 

चौकशी ससमती सनयकु्त केली. चौकशी ससमतीने भ्रष्टाचाि झालेला नसल्याचा 

अहिाल सदला. पिांत ुसदि प्रकिण न्यायालयात गेल्यानांति न्यायालयाने सांबांसधतािि 

गनु्ह ेदाखल किण्याचा आदशे सदला. म्हणजे सदि प्रकिणात भ्रष्टाचाि झालेला आह े

ह ेसपष्ट होते. तािाांसकत प्रश्नाछया लेखी उत्तिात ३ असधकाऱ्याांिि सनलांबनाची काििाई 

किण्यात आल्याचे म्हटले आह.े याचा अथा या कामामध्ये भ्रष्टाचाि झाल्याचे ससद्ध 

होते. मग भ्रष्टाचाि झाल्याचे ससद्ध होत असले ति केिळ ३ असधकाऱ्याांििच 

सनलांबनाची काििाई का किण्यात आली, इति असधकाऱ्याांिि सनलांबनाची काििाई 

का किण्यात आली नाही ? शासन उिारित दोषी असधकाऱ्याांिि सनलांबनाची काििाई 

किणाि आह ेकाय ? माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, तािाांसकत प्रश्नाछया उत्तिात 

एकासत्मक पाणलोट योजनेचा तपशील ि िक्कम नमदू केलेली आह.े मात्र एकापेक्षा 

जासत योजनेत भ्रष्टाचाि झालेला आह,े ह ेखिे आह ेकाय ? सदि प्रकिणी केिळ 

पाणलोट योजनेची चौकशी झालेली असल्यामळेु चौकशीतनू योग्य मासहती 

समळालेली नाही, ह ेखिे आह ेकाय ? शासन सांपणूा योजनेची चौकशी किणाि आह े

काय ? तसेच, तेथे पाणलोट सिकासाची कामे अससतत्िात आहते सकिा नाही ह े

बघण्यासाठी आमदािाांची ससमती सकां िा प्रश्नकत्याा सदसयाला काम े दाखसिण्यात 

येणाि आहते काय ? 

 श्री.शांकििाि गडाख : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सदाभाऊ खोत 

याांनी ५-६ प्रकािछया कामाांची चौकशी किण्याची अपेक्षा व्यक्त केलेली आह.े ह ेखिे 

आह ेकी, जो अहिाल प्राप्त झाला त्यामध्ये नमदू केल्याप्रमाणे तक्रािदािाने तक्राि 

मागे घेतली, लेखीही सलहून सदले. पिांत ु त्या अहिालामळेु समाधानी नसल्यामळेु 

तक्रािदाि कोटाात गेला. कोटााने पोसलसाांना सांपणूा चौकशी करुन योग्य ती कायािाही 

किण्याचे आदशे सदले. पोलीस अधीक्षक याांछयाकडे आदशे प्राप्त झाल्यानांति 

सांबांसधतािि तालकुा पोलीस सटेशनमध्ये गनु्ह े दाखल किण्यात आले. त्यानांति ३ 

लोकाांना अटक किण्यात आली. त्यापैकी एका व्यक्तीला सनलांसबत किण्यात आले. 

उिारित १२ ते १३ लोकाांनी अटक पिूा जामीन समळसिला. पिांत ुज्यािेळी ही काििाई 

 

ता.प्र.क्र.१२८२९........ 
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श्री.शांकिाि गडाख......... 

सरुु होती त्याच िेळी साधािणत: ५ तािखलेा कोटााकडून सनणाय आला आसण ६ 

तािखलेा पोलीस अधीक्षकाांनी ह ेसांपणूा प्रकिण आसथाक गनु्ह ेशाखकेडे तपासासाठी 

िगा केले आह.े सध्या तपास सरुु आह.े सन्माननीय सदसयाांनी ज्या ५-७ प्रकािछया 

कामाांची चौकशी किण्याबाबत उल्लेख केलेला आह ेत्या सिा चौकशा आसथाक गनु्ह े

सिभागामाफा त किण्यात येतील.  

 श्री.प्रिीण दिेकि : सभापती महोदय, माझी उत्तिाला हिकत आह.े पसहल्या 

लेखी प्रश्नाचे उत्ति "अांशत: खिे आह"े असे सदलेले आह.े तक्रािदािाचे समाधान झाले 

होते ति मग तो कोटाात का गेला ? तक्रािदािािि दबाि टाकून त्याछयाकडून तसे सलहून 

घेण्यात आलेले आह.े आपण असधकाऱ्याांना पाठीशी का घालत आहात ? आपण 

असधकाऱ्यािि काििाई केली पासहजे. ज्या माणसाचे समाधान झाले तो कोटाात का 

जातो ? या प्रकिणी चौकशी ससमती नेमण्यात आली होती. आपण लेखी उत्तिात तर्थय 

आढळून येत असल्याच ेम्हटले आह.े म्हणजे उत्तिात मान्य केलेले आह ेकी, ह ेखिे 

आह,े चौकशीत तर्थय आह.े तक्रािदािाचे समाधान कसे काय होऊ शकेल ?  

 सभापती : मांत्री महोदयाांनी या प्रकिणी अशा प्रकािचे इव्हेंट्स झाल्याच े

साांसगतले आह.े मी साांग ूइसछितो की, एखादा गैिप्रकाि झाला असेल, सांबांसधतािि 

गनु्हा दाखल झाला असेल ति मी चोिी केली, मी पैसे पित सदले म्हणनू माझाििील 

चोिीचा आिोप दिू होऊ शकत नाही. त्यामळेु कदासचत कोटााने तशी पििानगी सदली 

असेल आसण त्याप्रमाण ेगनु्हा दाखल झाला असेल. आता आपण पढुील तािाांसकत 

प्रश्न चचलेा घऊे. 

---------- 
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ता.प्र.क्र.१२६०३ बाबत 

 सभापती : मी सभागहृाला साांग ूइसछितो की, माननीय उप मखु्यमांत्री तथा 

सित्तमांत्री आज सन २०२२-२३ चा अथासांकल्प सभागहृाला सादि किणाि आहते. 

माननीय सित्तमांत्री ि माननीय सित्त िाज्यमांत्री बजेटछया कामामध्ये व्यसत आहते. 

त्यामळेु मी सदि तािाांसकत प्रश्न िाखनू ठेित आह.े सदि तािाांसकत प्रश्न नांति चचेला 

घेण्यात येईल.  

--------- 

 

        यानांति श्री.साांगळे....... 
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राज्यातील िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालयातील 

अध्यापकाांचा िैद्यकीय अभ्यास भत्ता ि पदव्युत् तर भत्ता  

अवखल भारतीय आयवुिाज्ञान सांस्थेतील (एम्स)  

अध्यापकाांप्रमाणे मांिूर करण्याबाबत 

 

(५) * ११७६७ श्री.वििय ऊफा  भाई वगरकर, श्री.प्रिीीण दरेकर, अॅड.वनरांिन 

डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेिदादा पाटील, श्री.विलास पोतनीस, 

श्री.रामदास आांबटकर : सन्माननीय िैद्यकीय विक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा कितील काय :- 

(१) असखल भाितीय आयसुिाञान सांसथेतील (एम्स) अध्यापकाांछया तलुनेत 

िाज्यातील सिा शासकीय िैद्यकीय महासिद्यालय ि रुग्णालयातील अध्यापकाांना 

९.५२ टक्के िैद्यकीय अभ्यास भत्ता ि पदव्यतु् ति भत्ता समळत असल्याच े माह े

जानेिािी, २०२२ मध्ये िा त्यादिम्यान सनदशानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, एम्सछया अध्यापकाांना िषााला िैद्यकीय अभ्यास भत्ता रुपये २ लाख 

७० हजाि आसण पदव्यतु् ति भत्ता रुपये १ लाख ५० हजाि समळतो ति िाज्यातील 

शासकीय िैद्यकीय महासिद्यालयातील अध्यापकाांना िैद्यकीय अभ्यास भत्ता रुपये 

१० हजाि आसण पदव्यतु् ति भत्ता रुपये ३० हजाि समळत आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नागपिू येथील शासकीय िैद्यकीय महासिद्यालय ि रुग्णालयातील 

(मेसडकल) १६० सशक्षकाांनी डॉ. किमिकि ससमतीछया सशफािशीनसुाि सिसिध भत्त े

िाढसिण्याछया मागणीसाठी मेसडकलचे प्रभािी असधष्ठाता याांछयाकडे पदाांचे िाजीनाम े

सदले असल्याची बाब सनदशानास आली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदि भत्त्यासह इति भत्ते िाढसिण्याबाबत शासनाने सनयकु्त केलेल्या 

डॉक्टि सनतीन किमिकि ससमतीने केलेल्या सशफािशींची अांमलबजािणी होत नाही, 

ह ेही खिे आह ेकाय तसेच, यामळेु मेसडकलमधील सनातक ि सनातकोत्ति सिद्यार्थयािंच े

मागादशान बांद होणाि आह,े ह ेही खिे आह ेकाय,  

(५) असल्यास, कोिोना काळात रुग्णसिेा दणेाऱ् या िाज्यातील शासकीय िैद्यकीय 

महासिद्यालयातील ि रुग्णालयातील अध्यापकाांना असखल भाितीय आयसुिाञान 

सांसथेतील (एम्स) अध्यापकाांप्रमाणे िैद्यकीय अभ्यास भत्ता ि पदव्यतुि भत्ता मांजिू 

किण्याबाबत ि त्याांछया मागण्या मान्य किण्याबाबत शासनाने कोणता सनणाय घेतला  
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ता.प्र.क्र.११७६७... 

श्री.भाई सगिकि.... 

िा घेण्यात येत आह ेतसचे, सनातकोत्ति सिद्यार्थयािंचे मागादशान बांद होऊ नये याबाबत 

कोणती उपाययोजना केली िा किण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ?  

श्री.अवमत विलासराि देिमुख : (१) ि (२) ह ेखिे आह.े  

(३) ि (४) अांशत: खिे आह.े 

(५) ि (६) प्रसताि शासनाछया सिचािाधीन आह.े 

 

 श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदय, िाज्यातील सिा शासकीय िैद्यकीय 

महासिद्यालय ि रुग्णालयातील अध्यापकाांना ९.५२ टक्के िैद्यकीय अभ्यास भत्ता ि 

पदव्यतु् ति भत्ता सदला जातो. तसेच एम्सछया अध्यापकाांना िषााला िैद्यकीय अभ्यास 

भत्ता  २ लाख ७० हजाि रुपये आसण पदव्यतु् ति भत्ता  १ लाख ५० हजाि रुपये समळतो 

ति िाज्यातील शासकीय िैद्यकीय महासिद्यालयातील अध्यापकाांना िैद्यकीय 

अभ्यास भत्ता फक्त रुपय े१० हजाि रुपये आसण पदव्यतु् ति भत्ताा फक्त  ३० हजाि 

रुपये समळत आह.े ही तफाित कधी दिू किणाि आहात ? िाज्यातील जे अध्यापक 

आहते त्याांना याबाबत लाभ कधी दणेाि आहात ? या सांदभाात जाणीिपिूाक दलुाक्ष 

केल्यामळेु एम्सछया प्राध्यापकाांनी िाजीनामे सदलेले आहते. त्यामळेु या भत्त्यामधील 

तफाित कधी दिू किणाि आहात ? 

 श्री.असमत दशेमखु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी उपससथत 

केलेला भत्त्यासांबांधीचा सिषय हा अांसतम टप्प्यामध्ये आह.े या सांदभाातील सिा प्रसताि 

मांसत्रमांडळासमोि आणनू त्याला मान्यता घेतल्यानांति याबाबत सनणाय घतेला जाईल. 

सन्माननीय सदसयाांनी एम्सछया धतीिि अध्यापकाांना भत्ता दणे्यासांबांधी सचूना केली 

आह.े आम्ही त्यासांबांधी अभ्यास करु.  आपण समजनू घेतले पासहजे की, एम्सला 

ऑटोनॉमी आह.े पिांत ुआपले सिा जीएमसी ही शासकीय आहते. त्यामळेु त्याांछया 

दजाामध्ये अांति आह.े साधािणत: एम्सने ज्या धतीिि कायािाही केली आह ेत्याांछया 
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ता.प्र.क्र. ११७६७... 

श्री.असमत दशेमखु... 

सािखी हुबेहूब नसली तिी आपल्याला त्याांछया धतीिि पाऊलािि पाऊल ठेिनू सदि 

भत्त्याांमध्ये सधुािणा ि िाढ किण्यासाठी आम्ही अांसतम टप्प्यािि आलो आहोत.  

 सभापती : ठीक आह.े 

----------------- 
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मौिे अविांठा (वि.औरांगाबाद) येथील वनिामकालीन  

बांधाऱ्याच्या दुरुस्तीबाबत 

 

(६) * ११८८० श्री.सतीीि चव्हाण, श्री.अमरनाथ रािूरकर, श्री.विक्रम 

काळे : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) मौजे असजांठा (सज.औिांगाबाद) येथे ११ दििाजाांचा २५० िषाापिुीचा 

सनजामकालीन बांधािा असनू, तापी खोिे एकासत्मक जलसिकास आिाखड्यात या 

बांधाऱ् याची नोंद नसल्याची मासहती सनदशानास आली, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, जगप्रससध्द असजांठा लेणीजिळ सनजामकालीन बांधािा चाि टप् प्यात 

अससतत्िात असनू, पलुिजा बांधाऱ् याखाली एक बांधािा ि त्याखाली १०० फुट खोल 

दिीत दोन बांधािे असनू, ११ दििाजाचा बांधािा अजनूही ससुसथतीत असनू, तेथील 

पाणी साठ्याचा िापि ससांचन ि सपण्यासाठी केला जात असल्याची मासहती सनदशानास 

आली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदि बांधाऱ् याची दरुुसती केल्यास ३ सक.मी. लाांबीछया दिीत कायम 

सिरुपी पाणीसाठा होऊन ससांचन प्रकल्पासह पयाटन सथळ सिकससत होण्यास मदत 

होणाि आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय 

आढळून आले ि त्याअनषुांगाने कोणती कायािाही केली िा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ?  

 

श्री.ियांत पाटील : (१) होय. 

(२) होय. 

(३) होय. 

(४) उक्त प्रकिणी चौकशी केली असनू या एकूण ४ बांधाऱ् याांपैकी टप्पा १ ि २ छया 

अससतत्िातील बांधाऱ् याांची आिश्यक सिशेष दरुुसती ि पनुिाचना करुन ि जल सांचय 

के्षत्रातील गाळ झडुपे काढून साठिण क्षमता पनुसथाासपत किणे, टप्पा क्र.३ ि ४ या 

बांधाऱ् याांचे बॅिेज मध्ये रुपाांति करुन पनुबािंधणी साठिण क्षमता पनुसथाासपत किणेसाठी 

आिश्यक प्रसताि तयाि किणेची कायािाही क्षेसत्रय सतिािि प्रगतीत आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
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ता.प्र.क्र. ११८८०... 

श्री.सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, तािाांसकत प्रश्नातील पसहल्या प्रश्नाछया 

उत्तिाला "होय" असे उत्ति सदलेले आह.े या सांदभाात कोणाकडून चकू झाली आह े? 

याबाबत आपण सांबांसधताांिि काही काििाई केली आह ेका ? लेखी उत्तिात आिश्यक 

प्रसताि तयाि किण्याची कायािाही क्षेसत्रय सतिािि प्रगती असल्याचे नमदू केलेले 

आह.े त्याकरिता सनधीसह प्रशासकीय मान्यता कधी दणेाि आहात ?  

श्री.जयांत पाटील : सभापती महोदय, तापी खोिे एकासत्मक जलसिकास 

आिाखडयात सदि सनजामकालीन बांधाऱ्याचा उल्लेख नव्हता याचे प्रमखु कािण असे 

आह े की, २५० िषािंपिूीचे सनजामकालीन बांधािे आहते. माझ्याकडे त्याांचे फोटो 

आहते. त्यापैकी एक बांधािा जिळपास अससतत्िात नाही. दसुिा बांधािा अनेक 

िषािंपासनू जिळपास नामशेष झालेला आह.े तेथे एक पलु आह.े त्या पलुाछया खाली 

तो बांधािा असनू बऱ्या अिसथेत आह.े दसुिा बांधािा दखेील बऱ्यापैकी अिसथेत 

आह.े त्या बांधाऱ्याचे गेट टाईट झालेले आह.े सतसऱ्या बांधाऱ्याची दगडां एका सठकाणी 

बाहिे पडलेली आहते. तसेच चौर्थया बांधाऱ्याची आपल्याला पनुबािंधणी किािी 

लागेल. तसचे तापी खोिे एकासत्मक जलसिकास आिाखडयात सदि सनजामकालीन 

बांधाऱ्याचा उल्लेख का झाला नाही याची मी मासहती घेईन. पिांत ुमला अशी मासहती 

दणे्यात आली आह ेकी, त्याांचे अससतत्ि फाि कमकुित ि सकिकोळ असल्यामळेु 

तेव्हा त्याांचा उल्लेख किण्यात आला नाही. आपल्याकडील नकाशात त्याचा फािसा 

उल्लेख नसल्यामळेु त े िाहून गेले असािे. तापी खोिे एकासत्मक जलसिकास 

आिाखडयात सदि सनजामकालीन बांधाऱ्याचा उल्लेख नसला तिी त्याची दरुुसती 

किण्यासांबांधी सथासनक सन्माननीय सदसयाांनी मागील काळात बिाच आग्रह 

केल्यामळेु सनजामकालीन बांधाऱ्याांची दरुुसती हाती घेणे आिश्यक आह.े त्यापैकी 

एक बांधािा पणूापणे ढासळलेला आह.े तेथे काही सशल्लक िासहलेले नसल्यामळेु निा 

बांधािा बाांधािा लागले. एक बांधाऱ्याछया सठकाणी काही दगडां खाली पडलेली 

असल्यामळेु तो पनु्हा रिसटोअि किण्याचे काम करु. कािण ते २५० िषािंपिूीच े
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ता.प्र.क्र. ११८८०... 

श्री.जयांत पाटील... 

ऐसतहाससक सनजामकालीन बांधािे आहते.  पसहल्या दोन बांधाऱ्याांपैकी एका बांधाऱ्याच े

गेट टाईट झालेले असल्यामळेु ते रिसलज करुन डागडुजी किणे. दसुऱ्या बांधाऱ्यात 

त्याछयािि पलु आह.े तो सकल्ल्याबाहिे येणािा िसता आह.े त्या पलुाछया खाली हा 

बांधािा असनू तो असतशय उत्तम आह.े पयाटनाकरिता त्या बांधाऱ्याचा चाांगला उपयोग 

होऊ शकेल. पयाटन ि दरुुसतीछया दृष्टीने जलसांपदा सिभागाकडून त्या बांधाऱ्यािि 

तातडीने खचा करुन त्याची दरुुसती केली जाईल. 

श्री.अब्दलु सत्ताि : सभापती महोदय, .... 

सभापती : िाज्यमांत्री महोदय, आपण मांत्री महोदयाांना येथे प्रश्न कसा सिचारु 

शकतात ? अन्यथा हा मोठा सप्रससडांट होईल. आपण या सांदभाात मांत्री महोदयाांछया 

चेंबिमध्ये जाऊन चचाा किािी.     

श्री.अब्दलु सत्ताि : सभापती महोदय, ठीक आह.े  

श्री.सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, मांत्री महोदयाांनी त्याांछया उत्तिात असे 

साांसगतले आह ेकी, काही बांधािे नष्ट झालेले आहते ि काही बांधािे नष्ट होण्याछया 

मागाािि आहते. आपण ते सिा बांधािे रिसटोअि किणाि आहात का ? 

श्री.जयांत पाटील : सभापती महोदय, माझ्याकडे या सांदभाातील फोटो उपलब्ध 

आहते. ते मी सन्माननीय सदसयाांना दतेो. त्यातील शेिटछया फोटोमध्ये तेथे काही 

नाही. तेथे निीन बांधािा बाांधािा लागले. तसेच जेथे बांधािे अससतत्िात आहते तेथे ते 

रिसटोअि केले पासहजेत. कािण ते २५० िषािंपिूीचे आहते. पिुातत्त्ि सिभागाने याकडे 

अद्याप पासहलेले नाही. हा दखेील प्रश्न आह.े आपण याबाबत त्या सिभागाला दखेील 

साांग.ू  

सभापती : ठीक आह.े 

----------------- 
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राज्यातील बालक, स्तनदा माता ि गभाितींना पोषण आहार वमळण्याबाबत 

 

(७) * १२३४५ डॉ.रणवित पाटील : सन्माननीय मवहला ि बालविकास मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील अांगणिाड्याांमधील समुािे ७३ लाख बालके आसण  ४ लाखाहनु 

असधक सतनदा माता ि गभाितींना माह ेएसप्र ल, २०२० ते जानेिािी, २०२२ पयिंत 

मसहला ि बालसिकास सिभागाकडून पोषण आहाि समळाला नाही, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, अांगणिाड्यातील बालकाांना ि मसहलाांना अन्नधान्य पिुिठा 

किणाऱ् या बचतगटाांच े ३०४ कोटी रुपयाांची दयेके प्रलांसबत असल्याने बचतगट 

अांगणिाड्याांना पिुिठा किण्यास तयाि नाहीत, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय 

आढळून आले ि त्यानषुांगाने िाज्यात मसहला ि बालसिकास सिभागाकडून 

अांगणिाड्याांना पोषण आहाि समळण्याबाबत तसेच अन्नधान्य पिुिठा किणाऱ्या 

बचतगटाांचे दयेके अदा किण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ?  

 

अॅड. यिोमती ठाकूर (सोनािणे) : (१) ह ेखिे नाही. 

 िाज्यात कोसिड-१९ ची साथ सरुु झाल्यामळेु ३ िषा ते ६ िषा ियोगटातील 

लाभार्थयािंना गिम ताजा आहािाऐिजी THR अांतगात घिपोच आहाि सदनाांक २० 

माचा, २०२० पासनू दणे्यात येत आह.े तसेच ६ मसहने ते ३ िषा ियोगटातील बालके 

आसण गिोदि मसहला ि सतनदा माताांना सनयसमतपणे THR दणे्यात येत आह.े 

(२) ह ेखिे नाही. 

 मसहला मांडळ/ बचत गटाांची फक्त माह ेसडसेंबि, २०२१ अखिे पयिंतची २० 

कोटी सनधीची दयेके प्रलांसबत होती. तथासप, रुपये २० कोटी सनधी सदनाांक ८ फेब्रिुािी, 

२०२२ िोजी सजल्हासतिािि सितिीत किण्यात आलेला आह.े दयेके अदा किण्याची 

कायािाही सरुु आह.े 

(३) ि (४) प्रश्न उद ्भित नाही. 

 डॉ.िणसजत पाटील : सभापती महोदय,  तािाांसकत प्रश्नाछया लेखी उत्तिात 

िाज्यात कोसिड काळात ३ िषा ते ६ िषा ियोगटातील लाभार्थयािंना गिम ताज्या  
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ता.प्र.क्र. १२३४५... 

डॉ.िणसजत पाटील... 

आहािाऐिजी टीएचआि दते असल्याचे नमदू केलेले आह.े आता कोसिड गेल्यामळेु 

त्याांना गिम ताजा आहाि दणेे प्रकृतीछया ि इति दृष्टीने योग्य िाहील. त्यामळेु आपण 

तो आहाि पिूाित किणाि आहात का ? टीएचआिला आपण फॉटीफाईड करु शकतो 

का ? आपण प्रोटीन्स, सिटॅमीन्स घेऊन फॉटीफाईड करुन टीएचआि सदल्यास 

चाांगल्या प्रकािे पिुक आहाि सदला जाऊ शकतो. या सांदभाात कायािाही केली जाणाि 

आह ेका ? 

 ॲड.यशोमती ठाकूि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी उपससथत 

केलेला प्रश्न बिोबि आह.े कोसिड काळात दसुिा पयााय नसल्यामळेु गिम ताज्या 

आहािाचे टीएचआिमध्ये रुपाांति किािे लागले. या सांदभाात उछचासधकाि ससमतीने 

सनणाय घेतला होता. बालके आसण सतनदा माताांपयिंत अन्नधान्य, फॉटीफाईड 

न्यटु्रीशन्स पोहोचणे असतशय गिजेचे होते. िाज्यात आता कोसिडची परिससथती कमी 

झाली असल्यामळेु आम्हाला आताच अांगणिाडया सरुु किण्याची पििानगी 

समळाली आह.े २-३ सदिसाांमध्ये या सांदभाात कायािाही केली जाईल. कोसिड 

काळापिूी बालके आसण सतनदा माताांना ज्याप्रमाणे ताजा गिम आहाि सदला जात 

होता त्याप्रमाणे आता सदि आहाि सदला जाईल. त्यासाठी आपण टेंडि फ्लोट केलेले 

असनू ते दखेील लिकिच येतील. आपण टीएचआि फॉटीफाईड करु शकतो. 

त्यानांतिच तो त्याांना सदला जाईल.  

 सभापती : ठीक आह.े  

 
----------------- 
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नागपूर येथील िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रूग्णालयािी सांलग्नीत 

अवतवििेषोपचार रुग्णालय येथे रक्त विघटन  

प्रकल्प सुरु करण्याबाबत 

 

(८) * १२३४९ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 

श्री.अवभवित िांिारी : सन्माननीय िैद्यकीय विक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

कितील काय :- 

(१) नागपिू येथील शासकीय िैद्यकीय महासिद्यालय ि रुग्णालयाशी सांलग्नीत सपुि 

सपेशासलटी हॉसपीटल यथेे ५ िषाापिूी मांजिू झालेला िक्त सिघटन प्रकल्प अद्याप सरुू 

झाले नसल्याचे सदनाांक ३० सडसेंबि, २०२१ िोजी िा त्यासमुािास सनदशानास आले 

आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदिील रुग्णालयात िक्त सिघटन ससुिधा उपलब्ध नसल्याने गिीब 

रुग्णाांना खाजगी िक्तपेढीतनू िक्त आणािे लागत असल्याने त्याांचे आसथाक नकुसान 

होत आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदि प्रकल्प सरुू किण्याचे सनदशे मा.उछच न्यायालयाछया नागपिू 

खांडपीठाने सदले असनू, याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा किण्यात येत 

आह,े 

(४) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ?  

 

श्री.अवमत विलासराि देिमुख : (१) ह ेखिे आह.े 

(२) ह ेखिे नाही. 

     शासकीय िैद्यकीय महासिद्यालय ि रुग्णालय, नागपिू ि असतसिशेषोपचाि 

रुग्णालय, नागपिू या दोन्ही सांसथा एकाच आिािात असल्याने शासकीय िैद्यकीय 

महासिद्यालय ि रुग्णालयाछया िक्तपेढीमाफा त असतसिशषेोपचाि रुग्णालय, नागपिू 

येथील रुग्णाांना आिश्यकतेनसुाि िक्तपिुिठा किण्यात येतो. 

(३) ि (४) असतसिशषेोपचाि, नागपिू या सांसथेस िक्त सिघटन प्रकल्पाकिीता 

आिश्यक यांत्रसामगु्री ि साधनसामगु्री खिेदीस अनदुान मांजिू झालेले असनू 

यांत्रसामगु्री खिेदीची कायािाही हाफकीन महामांडळसतिािि सरुु आह.े 
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ता.प्र.क्र.१२३४९... 

 श्री.िामदास आांबटकि : सभापती महोदय, नागपिू येथील शासकीय िैद्यकीय 

महासिद्यालय ि रुग्णालयाशी सांलग्नीत सपुि सपेशासलटी हॉसपीटल येथे ५ िषाापिूी 

िक्त सिघटन प्रकल्प मांजिू झाला होता. पिांत ुसदनाांक ३० सडसेंबि, २०२१ िोजी अस े

सनदशानास आले की, अद्याप िक्त सिघटन प्रकल्प सरुू झालेला नाही. तािाांसकत 

प्रश्नामधील दसुऱ्या प्रश्नाछया उत्तिामध्ये ह ेखिे नाही असे नमदू केलेले आह.े नागपिू 

ह े त्या भागातील सेंटि आह.े अनेक िषािंपासनू सदि रुग्णालय रुग्णाांची सेिा 

किण्यासाठी प्रससद्ध आह.े अशा प्रकािे सदि रुग्णालयाकरिता ५ िषािंपिूी मांजिू 

झालेला िक्त सिघटन प्रकल्प सरुु न किण्यास कोण जबाबदाि आह े?  

 

        यानांति श्रीमती नाफडे.... 
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ता.प्र.क्र.१२३४९............. 

श्री.िामदास आांबटकि.... 

यामध्ये हाफसकनचे नाि आलेले आह.े प्रत्येक िेळी या सिा सिषयाांमध्ये हाफसकन या 

सांसथेचे नाि येत असते.  याची चौकशी होणाि काय ? मला असे िाटत ेकी, नागपिू 

आसण अनन्य सिषयामध्ये तसेच, आिोग्य या एकूणच सिषयासांदभाात ह ेशासन गांभीि 

आह ेका ? असा प्रश्न आता सनमााण होत आह.े 

 श्री.असमत दशेमखु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.िामदास 

आांबटकि याांनी तािाांसकत प्रश्नाछया सनसमत्ताने काही प्रश्न उपससथत केलेले आहते, 

त्यािि माझे सिचाि माांडण्याकरिता मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, शासकीय िैद्यकीय महासिद्यालय ि असतसिशेषोपचाि 

रुग्णालय, नागपिू या सठकाणी पाच िषाापिूी जो िक्त सिघटन प्रकल्प मांजिू झाला, तो 

अद्याप सरुु झालेला नाही.  ह े अांशत: खिे आह.े याकरिता सनधी उपलब्ध करुन 

दणे्यासांदभाात पिुिणी मागण्याांमध्ये मागणी नोंदसिली होती, पिांत ुती पसहल्याांदा मांजिू 

होऊ शकली नव्हती.  गेल्या पािसाळी असधिशेनामध्ये ती पिुिणी मागणी मांजिू 

झालेली आह,े आता तो सनधी शासनाने हाफसकनक या सांसथेकडे िगा केलेला असनू 

त्यासांदभाातील सनसिदाांच ेकाम अांसतम टप्प्यामध्ये आह.े  सन्माननीय सदसयाांनी मदु्दा 

उपससथत केलेला आह ेकी, येथे रुग्णाांची हळेसाांड होत आह,े यामध्ये मी आपल्याला 

एिढे साांग ूशकतो की, जीएमसी रुग्णालयामध्ये अशीच एक िक्त सिघटन किणािी 

एक यांत्रणा आह.े  असत सिशेषोपचाि रुग्णालयामध्ये त्याचा सिसताि किण्यात येणाि 

होता, यामळेु येथील रुग्ण तेथे िेफि केले जातात, रुग्णाांना यामळेु कोणतीही अडचण 

येत नाही.  नागपिूछया जीएमसी रुग्णालयामध्ये रुग्णाांना कोणतीही अडचण होत नाही. 

पिांत ुज्या सांख्येने आपल्याला याचा सिसताि किायचा आह,े त्यामध्ये सपुिसपेशासलटी 

हॉससपटलमध्ये दखेील ब्लड सेपिेशन यसुनट सरुु किणे अत्यािश्यक आह.े  मला असे 

िाटते की, त्या यसुनटचे काम आता अांसतम टप्प्यात येत आह.े  येणाऱ्या काही 

मसहन्याांमध्ये ते कायाासन्ित दखेील होईल. 

 श्री.चांद्रशेखि बािनकुळे : सभापती महोदय, आम्हाला हा प्रकल्प सरुु कधी 

होणाि याची केिळ तािीख पासहजे आह.े  पाच िषाापिूी हा प्रकल्प मांजिू झाला होता.  

पिुिणी मागणी आता येत आह.े याकरिता मांजिूी केव्हा समळालेली आह,े याछया 

खोलात काही आता मला जायचे नाही.   
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श्री.चांद्रशेखि बािनकुळे.... 

िक्त सिघटन यसुनट या या तािखपेासनू सकां िा या या मसहन्यात सरुु होणाि आह,े असे 

सनसितपणे माननीय मांत्रीमहोदयाांनी साांगािे.  

 श्री.असमत दशेमखु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.चांद्रशेखि 

बािनकुळे याांनी तािीख काय असेल, याबाबत सिचािणा केलेली आह.े  मला असे 

िाटते की, हाफसकन या सांसथेकडे याकरिता लागणािा सनधी िगा केलेला असनू 

त्यासांदभाातील सनसिदाांची कामे सिा मांजिुीसह अांसतम टप्प्यात आहते.  शासनाछया 

माध्यमातनू या चचेछया आधािािि हाफसकन या सांसथेला ला सचूना किण्यात येतील. 

यासांदभाातील सनसिदा हाफसकन या सांसथेने तातडीने काढािी, अशा सचूना हाफसकन 

या सांसथेला शासनाकडून दणे्यात येतील.  पढुील असधिेशनाछया आत सदि िक्त 

सिघटन प्रकल्प सरुु होईल. 

 डॉ.िणसजत पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय मांत्री महोदयाांनी पणूा लक्ष 

घालनू सिा मेडीकल कॉलेजेसमध्ये काया केलेले आह.े  त्याांछया  उत्तिामध्ये त्याांनी 

साांसगतलेले आह े की, शासकीय िैद्यकीय महासिद्यायलयाचे सिघटन कें द्र आसण 

असतसिशेषोपचाि रुग्णालयाचे सेपिेशन यसुनट एकाच कॅम्पसमध्ये असल्याने कामािि 

परिणाम होत नाही.  सपुि सपेशासलटी हॉससपटल अससतत्त्िात आले त्यािळेी ह ेगसृहत 

धरुन आले की, जी रुग्णसांख्या आधी मेडीकल कॉलेजछया ओपीडीमध्ये अटेंड होते, 

त्याछयापेक्षा साधािणत: दीडपट दपु्पट, सपेशासलटी आसण सपुिसपेशासलटी 

हॉससपटलमध्य ेहोणाऱ्या सजािीज आसण येणािे रुग्ण ह ेपणूापणे िेगळे आहते. मेडीकल 

कॉलेजचा ताण साांभाळण्याकरिता तेथील सेपिेशन यसुनटच सक्षम नाही.  तेथे दखेील 

याकरिता िेसटांग आह.े  अशा परिससथतीत तीन-चाि-पाच िषािंपासनू पैसे दऊेन ठेिले 

जात आहते.  ते यसुनट जि कायाासन्ित होत नसेल ति त्या सपुिसपेशासलटी 

हॉसपीटलमध्ये सजािी होणाऱ्या रुग्णाांिि  त्याचा सिपरित परिणाम होत आह.े अशा 

ससथतीत ज्याप्रमाणे आता सन्माननीय सदसय श्री.चांद्रशेखि बािनकुळे आसण 

सन्माननीय सदसय श्री.िामदास आांबटकि याांनी या सांदभाातील हाफसकन सांसथा आसण 

अनेक बाबींिि लक्ष िेधलेले आह.े ससटेनेबल मसेडससन दखेील हाफसकन सांसथेछया 

ॲडसमसनसटे्रशनमधनू पिुि ूशकत नसणाि ति कुठेतिी यािि दखेील शासनाने  मागोिा 

घेऊन सिचाि किण्याची आता िेळ आलेली आह.े   
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डॉ.िणसजत पाटील.... 

खिच ह े पणूा िाज्याचे काम हाफसकन सांसथा हयमुन रिसोसा अभािी, टेक्नीकल 

बाबींछया अभािी िेळेिि करु शकत नसतील ति अशा ससथतीत, या खात्याचे मखु्य 

म्हणनू यासांदभाात हा सनणाय घेणे गिजेचे आह.े  िेळेिि ससटेनेबल मसेडससन तिी 

त्याांछयापयिंत पोहोचणे आिश्यक आह.े  त्याच पध्दतीने ही लॅब दखेील गिजेची 

असताना तत्काळ तेथे लिकिात लिकि सरुु होण्याछया दृष्टीने आपण आपल्या 

दालनामध्ये एकां दिीतच िाज्यात जेिढे िखडलेले प्रकल्प आहते, त्याांछयाबाबत एक 

बैठक घ्यािी. 

 सभापती : सन्माननीय मांत्री महोदयाांनी यापिूी एका प्रश्नाबाबत बैठक 

लािलेलीच आह,े त्याच बैठकीत हा दखेील प्रश्न चचलेा घेण्यात यािा. 

 सन्माननीय मांत्रीमहोदय आपण यासांदभाात बैठक घेणाि आहात का ? 

 श्री.असमत दशेमखु : सभापती महोदय, होय. 

------------------------- 
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विल्हा पररषद ि खािगी िाळाांतील नेट-सेट (यूिीसी) तसेच पीएच.डी 

अहाताधारक विक्षकाांना प्रिासकीय सेिेतील िगा-१ ि िगा-२ च्या 

पदाांिर सामािून घेण्याबाबत 

(९) * १२५२४ श्री.वकरण सरनाईक, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.वकिोर दराडे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.सुवितवसांह ठाकूर, श्री.प्रविण 

दरेकर, अॅड.वनरांिन डािखरे, श्री.रामदास आांबटकर : सन्माननीय ग्रामविकास 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील सजल्हा परिषद शाळेतील नेट-सेट (यजूीसी), पीएच.डी अहाता धािक 

सशक्षकाांना िगा-१ ि िगा-२ छया गट सशक्षणासधकािी, सिसताि असधकािी, प्राचाया 

सजल्हा परिषद या पदािि सामािनू घेण्याबाबत शासनाने िाज्यातील सिा सजल्हा 

परिषदाांछया मखु्य कायाकािी असधकािी याांना अहिाल/प्रसताि सादि किण्यास 

साांसगतले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सजल्हा परिषद शाळेतील सशक्षकाांप्रमाणचे खाजगी प्राथसमक, 

माध्यसमक ि उछच माध्यसमक शाळेतील सशक्षकाांनाही िगा-१ ि िगा-२ छया गट 

सशक्षणासधकािी, सिसताि असधकािी, प्राचाया सजल्हा परिषद या पदािि सामािनू 

घेण्याबाबत शासनाकडे सनिेदने प्राप्त होिनूही कोणतीच कायािाही न केल्याची बाब 

माह ेजानेिािी, २०२२ छया पसहल्या सप्ताहात सनदशानास आली, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, िाज्यात खाजगी प्राथसमक, माध्यसमक ि उछच माध्यसमक शाळेतील 

सशक्षक ि सशक्षकेति कमाचािी नेट-सेट (यजूीसी), पीएच.डी अहाता धािक आहते, ह े

ही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन, चौकशीछया अनषुांगाने िाज्यात 

नेट-सेट (यजूीसी) तसेच पीएच.डी अहाता धािक असलेल्या सजल्हा परिषदछेया, 

शाळेतील आसण खाजगी शाळेतील सशक्षकाांना प्रशासकीय िगा-१ ि िगा-२ गट 

सशक्षणासधकािी, सिसताि असधकािी, प्राचाया सजल्हा परिषद या पदािि सामािनू 

घेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ? 

  श्री.अब्दलू सत्ताि, श्री.हसन मुश्रीफ याांच्याकररता : (१) ह े खिे आह,े 

सिधानसभा तािाांसकत प्रश्न क्र. २८८८३ सांदभाात शालेय सशक्षण सिभागाने रिक्त 

पदाांची मासहती ग्रामसिकास सिभागाकडे मासगतली होती. त्यासांदभाात या सिभागाकडे  
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श्री.अब्दलू सत्ताि नबी,  

सनिेदन प्राप्त झाले होते. त्या सनिेदनािि सिा सिभागीय आयकु्त याांचेकडून मासहती 

मागसिण्यात आलेली आह.े 

(२), (३), (४) ि (५) महािाष्ट्ट्र सशक्षण सेिेतील गट अ ि ब छया पदाांछया सेिाप्रिशे 

सनयमाबाबतची कायािाही शालेय सशक्षण ि सक्रडा सिभागामाफा त ति, सजल्हा 

परिषदतेील गट क मधील पदाांछया सेिाप्रिेश सनयमाबाबतची कायािाही ग्रामसिकास 

सिभागामाफा त किण्यात येते. िाज्य शासनाछया सकां िा सजल्हा परिषदछेया 

आसथापनेििील मांजिू पदाांसाठी अनकु्रमे भाितीय सांसिधानाछया अनछुिेद ३०९ ि 

महािाष्ट्ट्र सजल्हा परिषद आसण पांचायत ससमती असधसनयम १९६० छया कलम २७४ 

खाली तयाि केलेल्या महािाष्ट्ट्र सजल्हा परिषद सजल्हा सेिा (सेिाप्रिेश) सनयम १९६७ 

खाली असधससूचत केलेल्या त्या त्या पदाछया सेिाप्रिेश सनयमातील तितदुीनसूाि 

सनयकु्त्या केल्या जातात. सध्या उछच अहाता धािण किणाऱ्या सशक्षकाांना, मागणी 

केलेल्या पदाांिि सामािनू घेण्याची तितदू नसल्यामळेु सदि मागणीप्रमाणे पढुील 

कायािाही किणे शक्य नाही, असे किणे असांसिधासनक ठिेल. 

 श्री.सकिण सिनाईक : सभापती महोदय,  िाज्यातील सजल्हापरिषद शाळेतील 

नेट-सेट, यजुीसी, पीएच.डी अहाता धािक सशक्षकाांना िगा-१, ि िगा-२ छया गट 

सशक्षण असधकािी, सिसताि असधकािी, प्राचाया या सजल्हापरिषदछेया पदािि सामािनू 

घेण्याबाबत शासनाने िाज्यातील सिा सजल्हापरिषदाांछया मखु्य कायाकािी असभयांता 

याांना असे अहिाल मासगतला होता का ? ह ेखिे आह ेका ? पिांत ुउत्तिात असे सदसत े

की, मागणी केलेल्या पदाांिि सामािनू घेण्याची तितदू नसल्यामळेु सदि मागणी प्रमाण े

पढुील कायािाही किणे शक्य नाही, असे किणे असांसिधासनक ठिेल, असे म्हटलेले 

आह.े पिांत ु माझे म्हणणे आह े की, असे असताना याांछयाकडून असे प्रसताि का 

मागसिण्यात आले ? अशा प्रकािे जि नेमणकूा दणे्यात येणाि असतील ति 

सजल्हापरिषदतेील अहाताधािक सशक्षकाांना, प्राध्यापकाांना असल्यास, 

सजल्हापरिषदतेील सशक्षकाांप्रमाणे खाजगी, प्राथसमक, उछच माध्यसमक शाळेतील 

सशक्षकाांनाही िा-१ ि िगा-२ छया गट सशक्षण असधकािी, सिसताि असधकािी, प्राचाया, 

सजल्हापरिषद या पदाांिि सामािनू घेण्याबाबत शासनाकडे सनिेदन प्राप्त होऊनही 

कोणतीही कायािाही न किण्याची बाब माह ेजानेिािीमध्ये आपल्यामोि आलेली  
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ता.प्र.क्र.१२५२४ 

श्री.सकिण सिनाईक..... 

आह.े आपण कमीत कमी जसे सजल्हापरिषद सशक्षकाांचे प्रसताि मागसिलेले आहते, 

तसेच याांचेही मागिनू घणे्यात यािे. त्याछयािि काििाई जि शासन किीत असेल ति 

याांना दखेील शासनाने गट-अ आसण गट- ब मध्ये त्याांचा समािेश किण्यात यािा, ही 

मी सिनांती किीत आह.े या सठकाणी उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीछया 

अनषुांगाने िाज्यात नेट-सेट, तसेच, पीएचडी अहाताधािक असलेल्या 

सजल्हापरिषदछेया शाळेतील, खाजगी शाळेतील सशक्षकाांना प्रशासकीय िगा-१ आसण 

िगा-२ गट सशक्षणासधकािी, सिसताि असधकािी, प्राचाया, सजल्हापरिषद या पदािि 

सामािनू घेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा किण्यात येत आह े? 

 सभापती : सन्माननीय सदसयाांनी प्रश्न सिचािािा. 

 श्री.सकिण सिनाईक : सभापती महोदय, खाजगी शाळेतील सशक्षकाांना, 

सजल्हापरिषदतेील सशक्षकाांना अशा प्रकािे िगा-१ आसण िगा-२ छया गट 

सशक्षणासकधािी, सिसताि असधकािी, प्राचाया या पदाांिि पदोन्नती ह ेशासन दणेाि आह े

का ? 

 श्री.अब्दलू सत्ताि नबी : सभापती महोदय,  या सांदभाातील शासनाछया 

सनयमामध्ये िा धोिणामध्ये धोिणात्मक बदल किािा लागेल.  डायिेक्ट अशा प्रकािे 

ही पद े भिण्याचा कोणताही सनयम नाही. याकरिता या प्रश्नाछया बाबतीत ज्याांनी 

मागणी केली, त्याप्रमाण ेतो खाली फॉििडा किण्यात आला, पिांत ुयाबाबत प्रसताि 

मासगतला होता, त्यानांति अशी पद ेभिता येत नाही, अशी यािि शासनाची भसूमका 

आह.े   

 श्री.असभसजत िांजािी :सभापती महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सकिण 

सिनाईक साहबेाांनी असतशय चाांगला प्रश्न सिचािलेला आह.े  नेट-सटे, पीएच.डी 

धािक याांची सिसताि असधकािी, सशक्षणासधकािी या पदािि नेमणकू झाली पासहजे, 

त्याांछया ञानाचा ि अनभुिाचा फायदा झाला पासहजे, या उद्दशेाने त्याांनी हा प्रश्न तेथे 

माांडलेला आह.े  मांत्रीमहोदयाांनी साांसगतले की, अशा प्रकािची तितदू नाही.  पिांत ु

आमची  ही सिनांती आह े की, ह े प्रपोजल शासन सिीकाित असेल ति सांबांसधत 

कायद्यात सधुािणा किण ेआिश्यक आह.े कािण महािाष्ट्ट्र सजल्हापरिषद आसण  
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ता.प्र.क्र.१२५२४ 

श्री.असभसजत िांजािी...... 

पांचायत ससमतीछया असधसनयम १९६० छया कलम २०४ मध्ये आपल्याला सधुािणा 

किािी लागले, ती सधुािणा प्रसतासित किण्याकरिता हा प्रश्न उपससथत केलेला आह.े   

 सभापती : सन्माननीय सदसय श्री.असभसजत िांजािी, हा खपू मोठा 

धोिणात्मक बदल किािा लागले.  सन्माननीय सदसय श्री.असभसजत िांजािी ि इति 

सांबांसधत सन्माननीय सदसय याांनी याबाबत माननीय मांत्री महोदय याांछयाबिोबि 

प्रचसलत सनयम ि कायद ेयाचा उल्लेख करुन ह ेखिोखि होणाि आह ेकी नाही, याचा 

एकत्र बसनू सिचाि किािा. 

------------ 
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दवहखेड (ता.सोनपेठ, वि.परभणी) येथील विल्हा पररषदेच्या  

िागेचा गैरिापर केल्याबाबत 

(१०) * १२०६१ श्री.अब्दुल्लाखान दुरााणी, श्री.विक्रम काळे : ताराांवकत प्रश्न 

क्रमाांक ११६१० ला वदनाांक २३ वडसेंबर, २०२१ रोिी वदलेल्या उत्तराच्या 

सांदभाात सन्माननीय ग्रामविकास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील     काय :- 

(१) दसहखडे (ता.सोनपेठ, सज.पिभणी) येथील सव्ह ेनांबि २२४ मधील जमीन प्रकिणी 

मखु्य कायाकािी असधकािी, सजल्हा परिषद याांनी माह ेऑक्टोबि, २०२१ मध्ये िा 

त्यादिम्यान चौकशी ससमतीची सथापना केली होती, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ससमतीचा अहिाल सात सदिसात सादि किािा अस े आदसेशत 

असतानाही चौकशी ससमतीने सिसहत मदुतीत चौकशी अहिाल सादि केला नाही, ह े

ही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदि अहिालात काय नमदू किण्यात आले आह,े तसेच सदिील 

जागा मळू शेतकऱ्यास पित दणे्याबाबत िा त्याचा मािेजा दणे्याबाबत शासनाने 

कोणती कायािाही केली िा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ?  

श्री.हसन मुश्रीफ : (१) ि (२) होय, ह ेखिे आह.े 

(३) अहिालानसुाि सदि इमाित दरुुसत किणे शक्य नसल्याने सनयमाप्रमाणे इमाितीच े

सनलेखन किण्यात आले आह.े सदि जमीन पित दणे्याबाबतचे प्रकिण न्यायप्रसिष्ट 

आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
 

 
( उप प्रश्न सिचािण्यात आले नाहीत.) 
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तावमळनाडू मेवड कल सवव्हासेस कॉपोरेिनच्या धतीिर राज्यात स्ितांत्र 

महामांडळ स्थापन करण्याबाबत 

(११) * १२०७१ श्री.विलास पोतनीस : ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ११५२२ ला 

वदनाांक २३ वडसेंबर, २०२१ रोिी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 

सािािवनक आरोग् य ि कुटुांब कल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय 

:- 

(१) िाज्याच ेमा.सािाजसनक आिोग्य मांत्री याांनी सदनाांक १३ ि १४ सप्टेंबि, २०२१ िोजी 

िा त्यासमुािास सािाजसनक आिोग्य सिभागाछया शासकीय असधकाऱ्याांसोबत 

तासमळनाडू िाज्यातील आिोग्यसिषयक योजना ि औषधे खिेदी इत्यादी सांदभाात 

शासकीय अभ्यास दौिा केला आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदिहू अभ्यास दौऱ्याछया अनषुांगाने औषधे खिेदी ि आिोग्यसिषयक 

योजनाांसांदभाात तासमळनाडू िाज्याछया मडेीकल ससव्हासेस कॉपोिेशनछया धतीिि 

महािाष्ट्ट्र िाज्यात सितांत्र महामांडळ सनमााण किण्याबाबतचा प्रसताि शासनाछया 

सिचािाधीन आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, प्रसतािाचे थोडक्यात सिरूप आसण सद्य:ससथती काय आह े तसेच, 

प्रसतािास शासनाने मान्यता सदली आह ेकाय, 

(४) नसल्यास, सिलांबाची कािण ेकाय आहते ?  

 श्री.रािेि टोपे : (१) होय, ह ेखिे आह.े 

(२) याबाबतचा प्रसताि आिोग्य सेिा आयकु्तालय, मुांबई याांछयाकडून सदनाांक 

१७/०२/२०२२ िोजीछया पत्रान्िय े शासनास सादि किण्यात आला आह.े सदि 

प्रसतािाची िाननी चाल ुआह.े 

(३) सदि प्रसतािास शासनाने मान्यता सदलेली नाही. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 

 श्री.सिलास पोतनीस : सभापती महोदय, आपल्या माध्यमातनू माझे याबाबत 

दोनच उप प्रश्न आहते. सदिहू प्रसतािाची िाननी किण्यास सकती कालािधी अपेसक्षत 

आह.े  सद्य:ससथतीत रुग्णालयाछया औषध खिेदीत होणािी असनयसमतता पाहता 

सदिहू प्रसतािास तातडीने मान्यता ...(अडथळा) 

 सभापती : प्रश्नोत्तिाचा तास सांपलेला आह.े 

--------------- 
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 पृ.िी./मु.िी. : कागदपते्र सभागहृाछया पटलािि ठेिण े

  

 श्री. अब्दलु ( महसलू िाज्यमांत्री ) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

"अकोला ते बाळापिू दिम्यान िाष्ट्ट्रीय महामागा क्र.सहािि ईगल इन्रा कां पनीछया 

डाांबि सनसमाती प्लाांटमध्ये कां पनी व्यिसथापनाछया हलगजीपणामळेु सफोट होऊन त्यात 

दोन कामगािाांचा झालेला मतृ्य"ू या सिषयाििील श्री.सिनायकिाि मेटे, सि.प.स. याांनी 

सदनाांक २७ सडसेंबि, २०२१ िोजी उपससथत केलेल्या म.सि.प. सनयम १०१ अन्िय े

लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १८१ बाबत असधक मासहती  सभागहृाछया पटलािि ठेितो. 

 सभापती : असधक मासहती सभागहृाछया पटलािि ठेिण्यात आली आह.े 

श्री. अब्दलु सत्ताि : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने "सन २०१८-

२०१९ या आसथाक िषााचे महािाष्ट्ट्र िाज्य इति मागासिगीय सित्त आसण सिकास 

महामांडळ, मयाासदत (मखु्य कां पनी) ि शामिाि पेजे कोकण इति मागासिगा आसथाक 

सिकास महामांडळ (उपकां पनी) याांचे िासषाक अहिाल तसेच मखु्य कां पनी ि 

उपकां पनीचा एकसत्रत िासषाक अहिाल"  सभागहृाछया पटलािि ठेितो. 

 सभापती : अहिाल सभागहृाछया पटलािि ठेिण्यात आली आह.े 

     --------- 
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पृ.िी./मु.िी. : सनयम ९३ अन्िये सचूना  

सभापती : माझ्याकडे आज शकु्रिाि, सदनाांक ११ माचा, २०२२ िोजी 

म.सि.प. सनयम ९३ अन्िये प्राप्त झालेल्या सचूनाांपैकी मान्य किण्यात आलेल्या सचूना 

ि त्याििील माझे सनणाय सभागहृाछया पटलािि ठेिण्यात आल्याचे मी घोसषत किीत 

आह.े  

 

  ( प्रेस : येथे सनयम ९३ छया सचूना ि त्याििील सनणाय जोडािेत ) 

 

              ------- 
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वनयम १०१-अ अन्िये वििेष उल्लेखाच्या सूचनाांबाबत 

 

सभापती : आज शकु्रिाि, सदनाांक ११ माचा, २०२२ िोजी मान्य केलेल्या 

म.सि.प. सनयम १०१-अ अन्िये सिशेष उल्लेखाछया सचूना सभागहृाछया पटलािि 

ठेिण्यात आलेल्या आहते.  

 

  

              ------- 
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 औवचत्याच्या मुद्याांबाबत 

 

       सभापती : सोमिाि, सदनाांक ७ माचा, मांगळिाि, सदनाांक ८ माचा, बधुिाि, 

सदनाांक ९ माचा, गरुुिाि, सदनाांक १० माचा आसण आज शकु्रिाि, सदनाांक ११ माचा, 

२०२२ िोजी मान्य किण्यात आलेले औसचत्याचे मदु्द े मी सभागहृाछया पटलािि 

ठेिण्यात आल्याचे घोसषत किीत आह.े  

 आज केिळ अपिाद म्हणनू दोन-तीन सन्माननीय सदसयाांना औसचत्याच ेमदु्द े

उपससथत किण्याची पििानगी दते आह.े  

 

              ------- 
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पृ.िी./मु.िी.: औसचत्याचे मदु्द े

 

  श्री. कसपल पाटील : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

औसचत्याचा मदु्दा माांडत आह.े 

 सभापती : सभापती महोदय, काांसदिली येथील शौचालयाची सेसप्टक-टँक 

साफ किताना तीन सफाई कामगािाांचा मतृ्य ूझालेला आह.े अत्यांत दमुाानिणी अशी 

घटना घडलेली आह.े सय्यद िौफ िय िष े३५, गणपती िीिसिामी िय िष े४५ आसण 

अन्नादिुाई िेलसमल िय िषे ४० ह े सतघेही सचता कँम्पमधील झोपडपट्टीत िाहणािे 

सफाई कामगाि होते.  

 सभापती महोदय, सिधानपरिषदते सन २०१३ मध्ये "द प्रोसहसबशन ऑफ 

एम्प्लॉयमेंट एज मॅन्यअुि सकॅव्हेंजसा ॲण्ड दअेि रिहसॅबलीटेशन ॲक्ट" असा कायदा 

केला होता. त्यानसुाि मानिी सिष्ठा आसण मैला िाहून नेणे सकां िा सेसप्टक-टँकमध्ये 

उतरुन सफाई किणे यासाठी मानिाचा सकां िा त्याांछया श्रमाचा िापि किणे ह े

बेकायदशेीि ठिसिण्यात आलेले आह.े मळुात ही अत्यांत अमानषु अशी प्रथा आह.े 

जाती व्यिसथेचे घाणेिडे सिरुप असनू, त्याची मळेु या व्यिसायात आहते. 

सिसधमांडळाने मानिाने मैला िाहून नेऊ नये म्हणनू सिोतोपिी प्रयत्न केलेले आहते.  

मुांबई महानगिपासलकेतील शहिामध्ये अशा प्रकािची घटना घडािी यासािखी दसुिी 

िेदनादायक गोष्ट नाही. 

 सभापती महोदय, माझ्या तीन मागण्या आहते. या घटनेची चौकशी केली 

पासहजे. सांबांसधत कां त्राटदािाछया सििोधात काििाई केली पासहजे. मुांबई 

महानगिपासलकाांनी असे काम किण्यासाठी सित:चे कमाचािी नेमले पासहजेत. पिांत,ु 

ह े काम कां त्राटदािाला सदल्यामळेु तो माणसाांचा िापि किीत होता. ही काम े

माणसाांकििी न किता यांत्रणेछया सहाय्याने केली पासहजेत. त्यािळेी माननीय 
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सामासजक न्यायमांत्री श्री. धनांजय मुांडे याांनी दखेील साांसगतले होते की, अशा सिा 

कामाांचे याांसत्रकीकिण केल्यासशिाय.... म्हणनू शासनाने याबाबत तातडीने सनिेदन 

श्री. कसपल पाटील... 

किािे, अशी मी औसचत्याछया मदु्याद्वािे शासनाकडे मागणी आह.े  

सभापती महोदय, िासतसिक पाहता हा २८९ चा मदु्दा होता.  

 सभापती : शासनाने सनिेदन किािे. 

 

                                             ---- 
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      श्री. चांद्रशेखि बािनमळेु   : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

औसचत्याचा मदु्दा माांडत आह.े 

 सभापती महोदय, सिदभाातील अनेक ितामानपत्रात एक बातमी िापनू 

आलेली आह.े त्यासांदभाात मी सांबांसधताांसमिेत चचाा केलेली आह.े सिदभा बळीिाजा 

प्रकल्प नािाची ससमती आह.े ही सिदभाासाठी आह.े यामध्ये सिा पक्षीय मान्यििाांचा 

समािेश आह.े अमिािती सिभागाछया ससांचन प्रकल्पामळेु बासधत झालेल्या 

प्रकल्पग्रसताांना काही बाबी सशल्लक िासहल्या, काहींना पैसे दणे्याचे िासहले आहते. 

या सिषयाछया अनषुांगाने माझ्याकडे सांबांसधत दहा ते बािा लोकाांनी सनिेदन सदलेले 

आह.े शाळेतील लहान मलुाांची मागील १५ सदिसाांपासनू कोणीही भटे घेतलेली 

नाही. सजल्हासधकािी सकां िा ससांचन सिभागाच े असधकािी गेले नाहीत. त्याांची 

सिचािपसु किण्यासाठी कोणाला तिी पाठसिले पासहजे अशी माझी आग्रही सिनांती 

आह.े शाळेतील ४०० ते ५०० मलेु शाळा बांद करुन त्या सठकाणी बसलेली आहते.  

 श्री. जयांत पाटील : सभापती महोदय, याची मासहती मला समळालेली आह.े 

सांबांसधत प्रसतसनधींना पढुील आठिड्यात म्हणजे सोमिाि, सदनाांक १४, मांगळिाि, 

सदनाांक १५ आसण बधुिाि, सदनाांक १६ माचा, २०२२ िोजी मुांबईला बैठकीसाठी 

उपससथत िाहण्यासाठी आमांसत्रत केलेले आह.े सदिहू बैठकीत त्याांच े सिा प्रश्न 

हाताळले जाणाि आहते. त्याांछयाशी सांपका  झालेला आह.े त्याांना तसा सनिोप दखेील 

सदलेला आह.े  

  

                                             ---- 
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      श्री. सकशोि दिाडे   : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

औसचत्याचा मदु्दा माांडत आह.े 

 सभापती महोदय, महािाष्ट्ट्र केसिी ि सहांद केसिी ि अन्य कुसती सपधाा 

आयोसजत किण्यासाठी ि महािाष्ट्ट्र केसिी ि सहांद केसिी याांछया मानधनात िाढ 

किण्यासाठी कोिोनाचे प्रसतबांध उठल्यामळेु महािाष्ट्ट्रातील केसिी ि सहांद केसिी सपधाा 

तातडीने आयोसजत केल्या जाव्यात यासाठी कुसती परिषदनेे पािले उचलल्याची 

मासहती मला समळाली आह.े 

 सभापती : मी सन्माननीय सदसय श्री. सकशोि दिाडे याांना साांग ूइसछितो की, 

आपण जी मागणी किीत आहात ती मागणी शासनाने मान्य केलेली आह.े आपण 

सदिहू औसचत्याचा मदु्दा पटलािि ठेिािा, अशी माझी सचूना आह.े  

श्री. सकशोि दिाडे   : सभापती महोदय, मानधनात िाढ किािी, अशी माझी 

आग्रही मागणी आह.े त्याांना असतशय तटुपुांजे मानधन समळते.  

सभापती : आमछयाकडे यादी असनू, आपली सचूना मान्य किण्यात 

आलेली आह.े  

                                              ---- 
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 मािी सन्माननीय सदस्याांना वनळे बॅिेस देण्याबाबत 

श्री. जयांत प्र. पाटील : सभापती महोदय, अनेक माजी सन्माननीय सदसय ह े

२५ ते ३० िषाापिूीचे असल्यामळेु त्याांना कोणीही ओळखत नाही. आपला सटाफ 

बदललेला आह.े  

सभापती : माजी सन्माननीय सदसयाांना काडा सदलेले आह.े 

श्री. जयांत प्र. पाटील : सभापती महोदय, सिद्यमान आमदािाांना लाल बॅजेस 

समळतात. 

सभापती : आपली मागणी मान्य होणाि नाही. त्याांछयासाठी िेगळी सोय 

किण्याचा प्रयत्न केला जाईल. बायोमॅसट्रक सकां िा इति पयाायी सोय करुन सदली जाणाि 

आह.े यासिषयी पिूीच चचाा झालेली आह.े  

श्री. जयांत प्र. पाटील : सभापती महोदय, यासिषयी आपल्यासमिते पििा 

चचाा झालेली आह.े मी माझे म्हणणे पटलािाि आणण्यासाठी बोलत आह.े त्याांना 

सिसधमांडळात येताना खपू अडचणी येतात. माजी आमदािाांना काडा दाखिािे लागते. 

आपण सिाजण एक ना एक सदिस माजी आमदाि होणाि आहोत. माजी सन्माननीय 

सदसयाांची सांख्या ५०० पेक्षा जासत नाही. या कामासाठी जासतीचा खचा येणाि नाही. 

त्याांना सनळ्या िांगाचा सबल्ला दणे्यात यािी, अशी माझी आग्रही मागणी आह.े  

सभापती : सन्माननीय सदसयाांनी जी मागणी केलेली आह,े त्याचा सिचाि 

केला जाईल. 

आता सभागहृाची बैठक सथसगत होत असनू सभागहृाची सनयसमत बैठक 

२.०० िाजता पनु्हा सरुु होईल. त्यािेळी माननीय उप मखु्यमांत्री तथा सित्त मांत्री सन 

२०२२-२०२३ चा अथासांकल्प सादि कितील.  

(सभागहृाची बैठक दपुािी १ िाजनू ८ समसनटाांनी दपुािी २.०० 

िाजेपयिंत सथसगत झाली.) 
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---------- 

  यानांति श्री. बोडे.... 
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(मध्यांतरानांतर) 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

 

      पृ.िी./मु.िी.: सन २०२२-२०२३ चा अथासांकल्प सादि किणे. 

 

 श्री.शांभिुाज दसेाई (वित्त िाज्यमांत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सन २०२२-२०२३ या िषााचा अथासांकल्प सभागहृाला सादि किीत आह.े 

 

 

(पे्रस : येथे सित्त मांत्रयाांचे भाषण जोडािे.) 
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श्री.शांभिुाज दसेाई..... 

 सभापती महोदय, मी आज या सठकाणी सन २०२२-२०२३ या िषााचा 

अथासांकल्प सभागहृाला सादि केलेला आह.े  पिांत ुजाता जाता एिढेच साांगेन की,  

"ससुनये जनाब, 

सगिने का डि उनको लगता ह ैसजनके कमों में दाग ह,ै 

हम तो महाकाल के भक्त ह,ै हमािे तो खनू में ही आग ह.ै" 

 (सििोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदसय एकाच िेळी बोलतात.) 

 सभापती महोदय,   

"बहुतसे आ गए हमें सगिाने, कुि न कि पाए, 

बीत गए जमाने, डूब गए आसानी से, 

हम िह कश्ती नहीं, समटा सको आप हमें, 

ये बात तमु्हािे बस की नहीं." 

 धन्यिाद. 

 सभापती : सन २०२२-२०२३ या िषााचा अथासांकल्प सभागहृास सादि 

किण्यात आला आह.े  अथासांकल्पीय प्रकाशने असलेले पेनड्राईव्ह सटुकेससह 

सन्माननीय सदसयाांना दणे्याची व्यिसथा सित्त सिभागातफे सिधान भिन किीता 

आरवित असणाऱ्या िाहन पावकिं गच्या मोकळ्या जागेत RT-PCR चाचणी कें द्रािि 

(मांडपामध्ये) किण्यात आली आह.े  सन्माननीय सदसयाांनी सितिण कें द्रािरुन सदि 

प्रकाशने घ्यािीत. 
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सभापती..... 

सभागहृाची बैठक आता सथसगत होत आह.े  सभागहृाची बैठक सोमिाि, 

सदनाांक १४ माचा, २०२२ िोजी सकाळी १०.०० िाजता पनु्हा भिेल.  सकाळी 

१०.०० ते ११.४५  िाजेपयिंत सभागहृाची सिशेष बैठक होईल. उक्त बैठकीत माननीय 

सििोधी पक्षाने उपससथत केलेल्या सनयम २६० छया प्रसतािािि चचाा ि मांत्री महोदयाांच े

उत्ति होईल.  त्यानांति सभागहृाची सनयसमत बैठक दपुािी १२.०० िाजता पनु्हा सरुु 

होईल. 

 

(सभागहृाची बैठक दपुािी ३ िाजनू १७ समसनटाांनी, सोमिाि, सदनाांक १४ माचा, 

२०२२ िोजीछया सकाळी १०.०० िाजेपयिंत सथसगत झाली.) 

------ 

 

 

 


